
ไดผ้่านการรบัรองจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งที ่๕๑๗ 

เมือ่วนัที ่๑๕ กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ แลว้   

   รายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยัมหิดล 

ครั้งที ่๕๑๖ (๑/๒๕๖๐) 

๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐   เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ  หอ้งประชุมศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นพ.นที  รกัษพ์ลเมือง  ชั้น ๕ ส านกังานอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล  ศาลายา 

----------------------- 
 

ผูม้าประชุม 

 ๑.  ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.เกษม  วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัย            ประธาน 

๒.  ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.ไกรสทิธิ์  ตันติศิรินทร์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   กรรมการ

 ๓.  ดร.กติติพงษ์  กติยารักษ์    กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ๔.  ดร.โชค  บูลกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

๕.   ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 

 ๖.  ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.ประเวศ  วะสี กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๗.  ดร.ไพรินทร์  ชูโชติถาวร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๘.  นายมนูญ  สรรค์คุณากร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

   ๙.  คุณหญิงลักษณาจันทร  เลาหพันธุ ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ๑๐.  ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรี  ตู้จินดา กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๑.  ดร.สมเกยีรติ  ตั้งกจิวานิชย์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

 ๑๒.  ศาสตราจารย์ ดร.สรุศักดิ์  ลิขสทิธิ์วัฒนกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ๑๓.  ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม  คชินทร   กรรมการสภาฯ โดยต าแหน่ง    กรรมการ 

   อธกิารบด ี  

   ๑๔.  รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา  ศรีโรจนกุล  กรรมการสภาฯ โดยต าแหน่ง  กรรมการ 

  ประธานสภาคณาจารย์     

 ๑๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.กมัปนาท  ภักดีกุล  กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดบัคณบดีฯ กรรมการ

  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์        

 ๑๖.  ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสทิธิ์  วัฒนาภา กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดบัคณบดีฯ กรรมการ

   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล      

 ๑๗.  ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร  ศรีธรา  กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดบัคณบดีฯ กรรมการ

    คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี       

 ๑๘.  ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์  กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดบัคณบดีฯ กรรมการ

    คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

 ๑๙.  รองศาสตราจารย์ ดร.สทิธวิัฒน์  เลิศศิริ  กรรมการสภาฯ จากผู้บริหารระดบัคณบดีฯ กรรมการ

   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์      

 ๒๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์  วงศ์อาษา กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ  

     คณะสาธารณสขุศาสตร์ 

  ๒๑.  อาจารย์ ดร.ธติิคม  พัวพันสวัสดิ์  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ  

     คณะวิทยาศาสตร์ 

  ๒๒.  รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกจิ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ  

     คณะเภสชัศาสตร์ 

๒๓. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.พรชัย  มูลพฤกษ์  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 

      คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

๒๔.  รองศาสตราจารย์ นพ.วิสตูร  ฟองศิริไพบูลย์  กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจ า  กรรมการ 

      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 ๒๕.  ดร.สถาพร  สาธุการ   กรรมการสภาฯ จากผู้ปฏบิัติงานฯ กรรมการ 

      หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 



 

 

-๒- 

๒๖.  ศาสตราจารย์คลินิก นพ.โชคชัย  เมธไีตรรัตน์    เลขานุการสภามหาวิทยาลัย        เลขานุการ 

     รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร 

๒๗.  อาจารย์ ดร.อรลัชชา  ศิวรักษ์    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยเลขานุการ 

      ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่ายบริหาร 

 

ผูไ้ม่มาประชุม (ลาประชมุ) 

 ๑. นายมีชัย  วีระไวทยะ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  

 ๒.  นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 ๓.  ดร.สมศักดิ์  ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

   ๔.  ศาสตราจารย์ ดร.อมร  จันทรสมบูรณ ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ๕.  พล.ต.อ. นพ.จงเจตน์  อาวเจนพงษ์  กรรมการสภาฯ โดยต าแหน่ง  กรรมการ 

   นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ    
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

 ๑. ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ  รองอธกิารบดี 

 ๓. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สวุัฒน์  เบญจพลพิทกัษ์  รองอธกิารบดีฝ่ายการศึกษา 

 ๔. รองศาสตราจารย์ นพ.ธนัย์  สภัุทรพันธุ ์  รองอธกิารบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์   รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

 ๖. รองศาสตราจารย์ ดร.กติิกร  จามรดุสติ   รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ย่ังยืน 

     ๗. นางรัตนา  เพช็รอุไร  ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 

   ๘.  นางโสภาพรรณ  สริุยะมณี  กองบริหารงานทั่วไป 
  

ผูช้ี้แจง  

 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สวุัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสชัศาสตร์ (วาระ ๓.๑) 

 ๒. นายมาโนชญ์ เหลก็ด ารง ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม (วาระ ๓.๒) 

 ๓. อาจารย์ ดร.จิราธร ชาติศิริ คณะศิลปศาสตร์ (วาระ ๔.๒.๑, ๔.๒.๒) 

 ๔. อาจารย์ ดร.สธุาทพิย์  เหมือนใจ   คณะศิลปศาสตร์ (วาระ ๔.๒.๑, ๔.๒.๒) 

 ๕. รองศาสตราจารย์ นพ.สพุรชัย กองพัฒนากูล ผอ.ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกฬีา (วาระ๔.๒.๓) 

 ๖. นายบุญชู  แจ้งเจริญกจิ ผู้อ านวยการกองกฎหมาย (วาระ ๔.๓) 

 ๗. นายคณพศ  เฟ่ืองฟุ้ง รองผู้อ านวยการกองกฎหมาย (วาระ ๔.๓) 

 ๘. รองศาสตราจารย์ นพ.อาทติย์ องักานนท ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี (วาระ ๔.๔) 

 ๙. นางสาวปวีณา  ลาวัณย์ศิริ ผู้อ านวยการกองแผนงาน (วาระ ๖.๕) 
   
ฝ่ายเลขานุการท่ีประชุม 

 ๑. นางสาวมยุรี  แย้มศรี ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล  

 ๒. นายศุภโชค  อนิทจักร์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๓. นายสถิตย์  กองตรี ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๔. นางสาวสทุสัศรี  สายรวมญาติ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล   

 ๕. นางสาวอรวรรณ  ห่อหอม ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล   

 ๖. นางสาวเทยีนทพิย์  เศียรเมฆัน ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๗. นางสาวสกุญัญา  ปุณยกนัต์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล   

 ๘. นางสาวอญัชลี  อคัรเยนทร์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 ๙. นางสาวดุจดาว  ตู้จินดา ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 
เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นพ.เกษม  วัฒนชัย  นายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่ประธานกล่าวเปิด และ

ด าเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๕๑๖  ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้  



 

 

-๓- 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจง้ต่อท่ีประชุม 

 ๑.๑   จ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูเ้ขา้ประชุม 

       ประธาน แจ้งว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๕๑๖  วันพุธ ที่ ๑๘ มกราคม  พ.ศ. 

๒๕๖๐ นี้    มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาร่วมประชุม จ านวน ๒๕ ท่าน และขอลาประชุม จ านวน ๕ ท่าน       

มติท่ีประชุม  รบัทราบ    
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ืองเสนอเพือ่รบัรอง 

 ๒.๑ รบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัมหิดล ครั้งท่ี ๕๑๕ 

     เลขานุการสภามหาวิทยาลยั เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๕๑๕  ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธ ที่ ๒๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๕ หน้า  พร้อมเอกสาร

สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังดังกล่าว จ านวน ๖ หน้า  ทั้งนี้  ฝ่ายเลขานุการฯ  ขอแก้ไขรายงานการประชุม

หน้า ๑๖ วาระ ๔.๗ โดยตัดข้อความบางส่วนออก และปรับแก้ไขสรุปมติที่ประชุม เป็น “เห็นควรยกค าร้องทุกข์ของ 

ผู้ร้องทุกข์ตามความเห็นของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล”  เพ่ือให้ถูกต้องและชัดเจน

ขึ้น  รวมทั้งการปรับแก้ไขในสรุปมติที่ประชุมฯ วาระ ๔.๗ ให้ตรงกบัรายงานการประชุมด้วย   

    กรรมการสภาฯ ได้เสนอขอแก้ไขค าที่พิมพ์ผิดในสรุปมติที่ประชุม หน้า ๒ วาระ ๔.๑.๑ จาก

ค าว่า  วิทยาลกัารจัดการ   แก้ไขเป็น  วิทยาลัยการจัดการ    

มติท่ีประชุม    รบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัมหิดล ครั้งท่ี ๕๑๕ วนัพุธ ท่ี ๒๑ ธนัวาคม  

     พ.ศ. ๒๕๕๙  หลงัจากแกไ้ขตามท่ีเสนอแลว้  
 

  ๒.๒  รบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัมหิดล ครั้งท่ี ๕๑๕  “วาระลบั” 

     เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๕๑๕  เมื่อวันพุธ 

ที่  ๒๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้มีการพิจารณาเร่ืองการขอเปล่ียนช่ือของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วาระ ๔.๕ เร่ือง

ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ วาระ ๖.๒ และเร่ืองการทบทวนผลการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

วาระ ๖.๓   ซึ่งเป็นการพิจารณา “วาระลับ”    จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม “วาระลับ”  ดังกล่าว 

ตามเอกสาร “ลับ” ในซองที่ได้ส่งให้กรรมการทุกท่านแล้ว  

สรุปมติท่ีขอ    เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณารบัรองรายงานการประชุม    

มติท่ีประชุม    รบัรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัมหิดล ครั้งท่ี ๕๑๕ วนัพุธ ท่ี ๒๑ ธนัวาคม  

     พ.ศ. ๒๕๕๙  ท่ีเป็น “วาระลบั”  โดยไม่มีการแกไ้ข 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เร่ืองเสนอเชิงนโยบาย 

 ๓.๑      วิสยัทศัน ์ยุทธศาสตร ์และแผนการด าเนินงานของคณะเภสชัศาสตร ์

   รองศาสตราจารย ์ดร.ภญ.สุวฒันา จุฬาวฒันทล ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ

เภสชัศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ น าเสนอยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๓ ของคณะเภสชัศาสตร์ 

สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

   คณะเภสชัศาสตร์มีวิสัยทศัน์มุ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านเภสชัศาสตร์ที่มีมาตรฐานระดับสากล 

สู่การพัฒนาสงัคมที่ย่ังยืน โดยด าเนินงานพันธกิจหลัก ๔ ด้าน ดังนี้   ๑) การเรียนการสอน สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพได้

มาตรฐานทดัเทยีมกบัสถาบันการศึกษาช้ันน าในเอเชีย มีคุณธรรม และตอบสนองความต้องการของสงัคม ๒) วิจัย/การสร้าง

นวัตกรรม ผลิตและเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมาตรฐานในระดับ ประเทศและนานาชาติ  ๓) บริการวิชาการ/

วิชาชีพ  เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านยา สมุนไพร เคร่ืองส าอาง และอาหาร เพ่ือการพัฒนาประเทศ

อย่างยั่งยืน และ  ๔) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม เพ่ือด ารงเอกลักษณค์วามเป็นไทย  

   ทั้งนี้  คณะฯ มีกลยุทธ์ที่เช่ือมโยงและพัฒนาตามกรอบเป้าหมายยุทธศาสตร์ และตัวช้ีวัดของ

มหาวิทยาลัย ๔ ด้าน เพ่ือตอบสนองบริบทของมหาวิทยาลัย สงัคม ระดับชาติและนานาชาติ โดยมีแผนยุทธศาสตร์หลัก 

๕ ประการ ต่อไปนี้  

  ยุทธศาสตรท่ี์ ๑ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล เพื่อสรา้งความยัง่ยืน

และสุขภาวะขององคก์ร กลยุทธจุ์ดเน้น ได้แก่ พัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์ ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สร้าง

ระบบฐานข้อมูลองค์กร (MUPY E-Office) ที่สมบูรณ์แบบ บริหารจัดการองค์กรโดยใช้ข้อมูลจริงอย่างมี

ประสทิธิภาพ พัฒนาระบบงานให้เข้มแขง็ผ่านระบบ EdPEx พร้อมน าองค์กรสู่ระดับ Thailand Quality Class 

(TQC) และเพ่ิมความมั่นคงทางการเงินขององค์กร 



 

 

-๔- 

  ยุทธศาสตรท่ี์ ๒ จัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Outcome-based Education) 

มีกลยุทธจุ์ดเน้น ได้แก่ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาที่น าไปสู่การเรียนรู้ เพ่ือการเปล่ียนแปลง  การผลักดันให้

หลักสตูรได้รับการรับรองตามเกณฑม์าตรฐานระดับสากลผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-Based Education 

การพัฒนาทกัษะชีวิตและทกัษะทางสงัคมของนักศึกษา เพ่ือให้ได้บัณฑติที่สมบูรณ์ทั้งวิชาการและทกัษะชีวิต สามารถ

พัฒนาสงัคมไทยและโลก บนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  ยุทธศาสตรท่ี์ ๓ พฒันาระบบวิจัย/ขบัเคลื่อนองคค์วามรูสู่้นวตักรรม เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของสงัคม  มีกลยุทธ์จุดเน้น ได้แก่ การสร้างระบบนิเวศของการวิจัยใหม่ (New Eco-research System) 

เพ่ือการสร้าง New S-Curve ด้านการวิจัย การบูรณาการบัณฑติศึกษาและระบบวิจัย เพ่ือผลักดันการสร้างองค์ความรู้

สู่นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม การดึงพลังจากภาครัฐ เอกชนและคู่ความร่วมมือระดับนานาชาติ เพ่ือเจริญเติบโต

อย่างก้าวกระโดดและย่ังยืน 

  ยุทธศาสตรท่ี์ ๔ สรา้งความเป็นเลิศดา้นบริการวิชาการ/วิชาชีพ ท่ีสอดคลอ้งต่อความตอ้งการ

และรบัผิดชอบต่อสงัคม มีกลยุทธ์จุดเน้น ได้แก่ การผลักดันให้บริการวิชาการของคณะฯ ได้รับการยอมรับระดับชาติ

หรือนานาชาติทุกด้าน  การผลักดันให้เกิดการเช่ือมโยง และประสานพลังของบริการวิชาการและวิชาชีพกับพันธกิจ 

การเรียนการสอนและการวิจัย การขยายฐานลูกค้าและสร้างพันธมิตรทางการค้า ผลักดันให้การบริการวิชาการทุกด้าน

มีผลตอบแทนที่ด ี

  ยุทธศาสตรท่ี์ ๕ ผลกัดนัและท าใหค้วามโดดเด่นของคณะฯ ประจักษใ์นระดบัสากล 

มีกลยุทธ์จุดเน้น ได้แก่ การผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับต่างประเทศในการแลกเปล่ียนนักศึกษาและอาจารย์ด้าน

การศึกษาและวิจัย การผลักดันให้คณะฯ ปรากฏช่ือเสยีง (Visibility) สงูขึ้น ทั้งระดับชาติและนานาชาติ  

สรุปมติท่ีขอ :  เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบและใหข้อ้เสนอแนะ 
 

ความเห็นและขอ้เสนอแนะของกรรมการ  

๑. เสนอแนะแนวทางด าเนินการของหลักสตูรและงานวิจัยด้านเภสชัศาสตร์  เช่น มาตรฐาน
ความปลอดภัย หรือเกณฑ์มาตรฐานเภสชัภัณฑ์ เคร่ืองส าอาง และผลิตภัณฑส์มุนไพร เพ่ือสร้างองค์ความรู้และช้ีน าสงัคม 

๒. เสนอตัวช้ีวัดที่ส  าคัญ ได้แก่ รายได้รวมสทุธ ิซ่ึงเป็นรายได้ที่หักค่าใช้จ่าย 

๓. เสนอการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายกว่า และการคิดเชิงระบบมากข้ึน เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ และ

ดึงดูดศักยภาพจากทุกภาคส่วนของคณะฯ มาขับเคลื่อน  

๔. เสนอให้ท าองค์ความรู้ เชิงระบบให้ครบวงจร เพ่ือเช่ือมโยงการวิจัยไปสู่การประกอบการสร้าง

มูลค่าทางเศรษฐกจิและเป็นแหล่งอ้างองิความรู้ทางด้านเภสชักรรม เช่น เภสชัภัณฑ ์เวชส าอาง หรือประเดน็สมุนไพร

รักษาโรค ที่ยังขาดงานวิจัยเพ่ืออ้างองิทางวิชาการ  

๕. เสนอให้น านโยบายรัฐบาลมาพิจารณาร่วม เพ่ือยกระดับประเดน็ทางเภสชักรรม เพราะจะ

ได้รับความสนใจจากสงัคม เช่น ส ารวจการใช้เภสชัภัณฑ ์นวัตกรรมทางเภสชั และเคร่ืองส าอางเพ่ือความสวยงาม 

๖. เสนอให้พิจารณาการตั้ งเป้าหมายเทียบเคียงกับคู่เทียบ และน ามาตรฐานทั้งในและ

ต่างประเทศมาร่วมพิจารณา 

๗. มีปริญญาเอกทางเภสชัศาสตร์จ านวนมาก แต่เป็นความรู้ เชิงเทคนิค ยังไม่มีองค์ความรู้

เชิงระบบ แนะน าการวิจัยระบบยา ซ่ึงเป็นเร่ืองที่ซับซ้อนมาก เพ่ือน าองค์ความรู้ ไปสู่นโยบายสาธารณะ 

๘. เสนอให้ศึกษาพืชสมุนไพรช้ันเลิศ ๑๓ ชนิดของกระทรวงสาธารณสขุ โดยพิจารณาบริบท

การปลูก พ้ืนที่ปลูก เน่ืองจากการปลูกแต่ละพ้ืนที่จะได้คุณสมบัติทางเภสชัที่แตกต่างกนั เสนอแนะให้ส่งเสริมการปลูก

สมุนไพรเหล่าน้ี 

๙. เสนอให้มีการวิจัยสร้างสิ่งแวดล้อมเทยีมเพ่ือพืชสมุนไพรช้ันเลิศ เพ่ือการพาณิชย์ แนะน า

ให้คณะฯ ขอทุนวิจัยจากกระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือเพ่ิมจ านวนทุน ความร่วมมือ และองค์ความรู้  

คณบดีคณะเภสชัศาสตร์ ได้ตอบข้อซักถามและรับค าแนะน า เพ่ือน าไปพัฒนาคณะฯ ต่อไป  

มติท่ีประชุม รบัทราบ  

 
         ๓.๒    รายงานผลการด าเนินงานนโยบายส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาอย่างยัง่ยืน รอบปี ๒๕๕๙ 

                            รองอธิการบดีฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาอย่างยัง่ยืน น าเสนอผลการด าเนินงานนโยบาย

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยมหิดล  สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

  นโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco-University) เป็น ๑ ในนโยบาย

ของยุทธศาสตร์ที่ ๔  สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืนในแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



 

 

-๕- 

พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ ที่มีเป้าหมายชัดเจนในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามมาตรฐานสากล  เพ่ือประสทิธิภาพ

ของการใช้ทรัพยากร ความเท่าเทยีมกันของสงัคม คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 

สร้างให้เกดิดุลยภาพมิติเชิงเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดล้อม  โดยมี ๓ กลยุทธส์ าคัญ ได้แก่ 

  ๑. กลยุทธ์ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร  โดยมีการปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม

ในช่วงการด าเนินงานที่ผ่านมา ได้แก่ การจัดซ้ือจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดประชุมคาร์บอนต ่า การรณรงค์

ประหยัดพลังงาน การลดใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้ อ โครงการบริหารจัดการของเสยีอันตรายร่วมกับชุมชน โครงการ

บริหารจัดการของเสยีสารเคมีภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  การน าน า้เสยีที่บ าบัดแล้วมาใช้ใหม่  และการเพ่ิมพ้ืนที่สเีขียว

ที่มีฟังกช่ั์นรองรับกจิกรรมของบุคลากร นักศึกษา และชุมชน  เป็นต้น 

  ๒. กลยุทธ์ส่งเสริมความเป็นสังคมคาร์บอนต ่า  โดยมีการปฏิบัติจริงที่เป็นรูปธรรม ในช่วงที่

ผ่านมา ได้แก่ การจัดท าฐานข้อมูลการปล่อยและดูดกลับกา๊ซเรือนกระจกขององค์กร (คาร์บอนฟุต พร้ินทอ์งค์กร) 

การสร้างเครือข่ายผู้ประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทอ์งค์กร  และโครงการรวมพลคนวัดต้นไม้ เป็นต้น 

  ๓. กลยุทธ์ส่งเสริมพันธกิจสมัพันธ์กับชุมชน  ได้แก่ นโยบายศาลายาน่าอยู่ การสร้างเครือข่าย

มหาวิทยาลัยย่ังยืนแห่งประเทศไทย การสร้างเครือข่ายธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนโดยรอบศาลายา การยกระดับ

ความปลอดภัยในห้องปฏบิัติการ การสร้างระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น 

                             ด้านตัวช้ีวัดการด าเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ ประกอบด้วย ๖ ตัวช้ีวัด ได้แก่ 

๑) วัตถุดิบ  ๒) พลังงาน  ๓) การใช้น า้ ๔) กากของเสยี  ๕) อาคาร  ๖)การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก โดยวัดจากสดัส่วน

คะแนนในแต่ละระดับของการประเมิน เร่ิมตั้งแต่การเกบ็รวบรวมข้อมูลการใช้ทรัพยากร การปล่อยกากของเสยี รวมถึง

การตั้งเป้าหมายร่วมกนัขององค์กรในการเพ่ิมประสทิธภิาพการใช้ทรัพยากรและการลดปริมาณการปล่อยของเสยี 

                             ระยะต่อไป จะเน้นการปรับเปล่ียนระบบการท างานขององค์กรให้สอดรับกับสถานการณ์โลกที่

เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการก้าวสู่สังคมดิจิตัลที่ต้องปรับเปล่ียนระบบการให้บริการ การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร และนโยบายที่ตอบสนองผู้รับบริการยุคใหม่ ควบคู่ไปกับความพยายามขยายผลนโยบายที่ประสบ

ความส าเรจ็จากภายในองค์กรสู่ชุมชน และสงัคมภายนอก นโยบายส าคัญ ได้แก่ การยกระดับการจัดซ้ือจัดจ้างที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร การขับข่ีปลอดภัยมีวินัยจราจร อาหารปลอดภัยใส่ใจสขุภาพ โครงการสร้างระบบการประเมิน

และทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินท์องค์กรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โครงการโรงพยาบาลคาร์บอนต ่า โครงการ

ผู้บริหารยุคใหม่ไร้การปล่อยคาร์บอน  ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และการเป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านการยกระดับ

ความปลอดภัยในห้องปฏบิัติการ เป็นต้น 
 

สรุปมติท่ีขอ :  เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบและใหข้อ้เสนอแนะ 
 

    ความเห็นและขอ้เสนอแนะของกรรมการ  

๑. Eco เป็นค าตรงข้ามกบั Ego (การเหน็แก่ตัว) Eco ไม่ใช่เร่ืองสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่หมาย 

รวมถึง สงัคม จิตใจ จิตส านึก หนังสอืช่ือ Leading from the Emerging Future กล่าวถึงสงัคมอนาคตที่จะเกิดข้ึนน้ัน 

จะเป็นสงัคมเชิงนิเวศ จากยุคที่ ๑ สู่ยุคที่ ๔ คือ Eco-Society หมายถึง สงัคม สิ่งแวดล้อม จิตส านึก ศีลธรรม ฉะนั้น 

ถ้าช่วยกนัเช่ือมโยงส่งเสริม ขยายนโยบายสงัคมเชิงนิเวศ จากมหาวิทยาลัย ไปสู่ชุมชนศาลายา ไปสู่อ าเภอ  ผ่านเร่ือง

การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า  การท่องเที่ยว  วัด  กองทุนอนุรักษ์พลังงาน  ต่อไปนักท่องเที่ยว นักป่ันจักรยานต้องคิดถึง 

ศาลายา และเสนอผลิตภัณฑท์ดแทนพลาสติกที่น่าสนใจ เช่น ต้นกล้วย 

  ๒. เสนอให้พิจารณาสร้างอาคารประหยัดพลังงาน 

  ๓. นโยบายสิ่งแวดล้อมจะยิ่งเป็นประโยชน์ หากขยับทั้งองคาพยพ สิ่งส าคัญ คือ การสื่อสาร

ให้บุคลากรของมหิดล เข้าใจว่ามหาวิทยาลัยก าลังท าอะไร  เพ่ืออะไร 

  ๔. เสนอให้สร้างความรู้ เพ่ือสงัคมเป็นปัญญาของแผ่นดิน โดยให้บริการชุมชน หรืออาจขยายต่อ

ให้เป็นธุรกจิ และรวบรวมถอดองค์ความรู้ เป็นเอกสาร 

 ๕. เสนอให้ก าหนดเป้าหมายและกรอบที่ชัดเจน พร้อมตัวช้ีวัดที่ชัดเจนในการลดการใช้น า้หรือ

ไฟฟ้า หากมีตัวช้ีวัดที่แสดงความก้าวหน้าทุก ๖ เดือนถึง ๑ ปี จะท าให้เห็นภาพชัดขึ้ น การพัฒนามหาวิทยาลัยและ

สิ่งแวดล้อมเป็นการเรียนรู้ ร่วมกนั และการมีเคร่ืองช้ีวัดที่ชัดเจน จะท าให้ขยายงานได้ง่ายข้ึนและเหน็ความก้าวหน้า 

 อธิการบดี  ได้กล่าวเสนอเร่ืองความปลอดภัย เน่ืองจากทุกปี ทุกเทศกาล มีการตายมากมาย

จากอุบัติเหตุ และสถิติไม่ดีขึ้ น หากมหิดลจัดโครงการรณรงค์เพ่ือลดการตายจากอุบัติเหตุจากเทศกาลต่างๆ โดยเป็น

ผู้น าร่วมกบัเอกชน หน่วยงานต่างๆ หากท าส าเรจ็จะเป็นคุณปูการยิ่ง 

มติท่ีประชุม : รบัทราบ 



 

 

-๖- 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

 ๔.๑  แต่งตั้งผูบ้ริหารและคณะกรรมการ 

           ๔.๑.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอ้ านวยการสถาบนัพฒันาสุขภาพอาเซียน 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า ตามที่ศาสตราจารย์ ดร.สุภา เพ่งพิศ  จะครบวาระการ

ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสขุภาพอาเซียน ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   มหาวิทยาลัยจึงเตรียมการ

สรรหาผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสขุภาพอาเซียนคนต่อไป   ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้า
ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖  ข้อ ๙  ซึ่งก าหนดว่า 

ในการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน ให้มีคณะกรรมการสรรหาขึ้ นคณะหนึ่ง  โดยสภามหาวิทยาลัยมหิดลแต่งตั้งประกอบด้วย  

(๑) อธิการบดี   (๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนหนึ่งคน  (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

ผู้บริหาร  จ านวนหนึ่งคน  (๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า  จ านวนหนึ่งคน  (๕) ประธานสภา

คณาจารย์  (๖) บุคคลภายนอกส่วนงาน  โดยการเสนอช่ือของคณะกรรมการประจ าส่วนงานเป็นผู้เสนอช่ือ จ านวน 

๒ คน เป็นกรรมการ  ซึ่งคณะกรรมการประจ าสถาบันพัฒนาสขุภาพอาเซียน ในการประชุมคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 
๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้พิจารณาเสนอช่ือบุคคลภายนอกเป็นกรรมการสรรหาฯตามข้อ ๙(๖) จ านวน ๒  คน  คือ 

ศาสตราจารย์ ดร. นพ.กระแส  ชนะวงศ์  และศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.สมอาจ วงษ์ขมทอง  

สรุปมติท่ีขอ  เสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาผูอ้ านวยการสถาบนั

 พฒันาสุขภาพอาเซียน  
 

มติท่ีประชุม   อนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอ้ านวยการสถาบนัพฒันาสุขภาพอาเซียน ตามรายช่ือ 

    ดงันี้   

(๑) อธิการบดี 

 (๒) คุณหญิงลกัษณาจนัทร  เลาหพนัธุ ์

 (๓) ศาสตราจารย ์ดร. พญ.พชัรีย ์เลิศฤทธ์ิ 

 (๔) รองศาสตราจารย ์นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย ์

 (๕) ประธานสภาคณาจารย ์

 (๖) ศาสตราจารย ์ดร. นพ.กระแส  ชนะวงศ ์  

 (๗) ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นพ.สมอาจ วงษข์มทอง 
 

 ๔.๑.๒ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการต่อเวลาราชการใหแ้ก่ขา้ราชการ 

  และต่อเวลาปฏิบติังานใหแ้ก่พนกังานมหาวิทยาลยั 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า  มหาวิทยาลัยมหิดลจะด าเนินการเกี่ยวกับการต่อเวลา

ราชการให้แก่ข้าราชการและการต่อเวลาปฏิบัติงานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เร่ือง หลักเกณฑ ์

วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ ก าหนดให้สถาบัน 

อุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการคณะหนึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ

ในสภาสถาบันอุดมศึกษา เป็นประธาน  อธกิารบดีเป็นรองประธาน  และกรรมการอื่นตามจ านวนที่สภาสถาบันอุดมศึกษา

เหน็สมควร  และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑแ์ละวิธกีารเกี่ยวกบัการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕  ก าหนดให้อธกิารบดีโดยความเหน็ชอบของสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองการต่อเวลาปฏิบัติงานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประกอบด้วย  (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ   
ประธาน   (๒) อธิการบดี   รองประธาน    (๓) ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอต าแหน่งทางวิชาการ   

กรรมการ    (๔) หัวหน้าส่วนงานที่เลือกจากที่ประชุม ก.บ.ค.จ านวน ๕ คน  กรรมการ  (๕) รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากร

บุคคล  กรรมการและเลขานุการ     ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล ผู้อ านวยการกองแผนงาน และผู้อ านวยการกอง

กฎหมาย  ผู้ช่วยเลขานุการ  

                        ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (ก.บ.ค.) ในการประชุม คร้ังที่ ๒๒/๒๕๕๙ 

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ และคร้ังที่ ๒๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาเลือกหัวหน้าส่วนงาน

จ านวน ๕ คน เป็นกรรมการแล้ว ได้แก่ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล  

รามาธบิดี  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคณบดีคณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

และเหน็สมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่

ข้าราชการและต่อเวลาปฏบิัติงานให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้องค์ประกอบชุดเดียวกัน  เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาการ

ต่อเวลาฯ ทั้งในส่วนของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย   



 

 

-๗- 

สรุปมติท่ีขอ      เสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการ

  ต่อเวลาราชการใหแ้ก่ขา้ราชการและต่อเวลาปฏิบติังานใหแ้ก่พนกังานมหาวิทยาลยั ดงันี้  

                    (๑) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประธาน 

                      (๒) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามที่คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอ  
 

มติท่ีประชุม  ๑. อนุมติัแต่งตั้งศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นพ.ไกรสิทธ์ิ  ตนัติศิรินทร ์ กรรมการสภา

       มหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ  เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการต่อ

   เวลาราชการใหแ้ก่ขา้ราชการและต่อเวลาปฏิบติังานใหแ้ก่พนกังานมหาวิทยาลยั 

  ๒. อนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองการต่อเวลาราชการใหแ้ก่ขา้ราชการ

   และต่อเวลาปฏิบติังานใหแ้ก่พนกังานมหาวิทยาลยั ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

   ทรพัยากรบุคคล (ก.บ.ค.) เสนอ 

 
 ๔.๒ ขออนุมติัหลกัสูตร 

  ๔.๒.๑ ขออนุมติัหลกัการเปิดหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาไทยวิทยา หลกัสูตรใหม่  

   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

          ๔.๒.๒     ขออนุมติัหลกัการเปิดหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาไทยวิทยา หลกัสูตรใหม่ 

   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ช้ีแจงว่า  คณะศิลปศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เสนอขออนุมัติหลักการ

เปิดหลักสตูรใหม่ จ านวน ๒ หลักสตูร คือหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาไทยวิทยา หลักสตูรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ซึ่งเป็นหลักสตูรระดับปริญญาเอก และหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาไทยวิทยา  หลักสตูรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๐  

ซึ่งเป็นหลักสตูรระดับปริญญาโท  มีการจัดการศึกษาแบบภาคปกติ  โดยทั้งสองหลักสตูรนี้ เร่ิมเปิดสอนในปีการศึกษา 

๒๕๖๐  เป็นหลักสตูรที่มุ่งสร้างองค์ความรู้และจรรโลงความรู้ เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจตนเองของคนไทย  โดยศึกษาใน 

๓ ประเดน็หลัก คือ ๑. ภาษาไทยและภาษาศาสตร์  ๒. วรรณคดีไทยและคติชนวิทยา และ ๓. ประวัติศาสตร์ไทย อันถือ

ได้ว่าเป็นรากเหง้าขององค์ความรู้ ด้านไทยศึกษา และมุ่งส่งเสริมการบูรณาการแบบข้ามศาสตร์ ระหว่างมนุษยศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ บนฐานของสงัคมและชุมชน ช่วยให้คณะศิลปศาสตร์สามารถน าจุดแขง็ด้านไทยวิทยา มาผสานกับจุดแขง็

ของมหาวิทยาลัยมหิดลด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ออกไปช่วยเสริมสร้างความรู้ พัฒนาสังคม

และชุมชนให้มีความเข้มแขง็มากยิ่งขึ้น  

หลักสตูรที่มีความคล้ายคลึงในคณะ/สถาบันในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ หลักสตูรวัฒนธรรมศึกษา 

โดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  ส่วนหลักสตูรในสถาบันอื่น  ได้แก่ หลักสตูรไทยศึกษาที่มีการเปิดสอนในหลาย

สถาบัน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยบูรพา โดยหลักสตูรไทยวิทยาที่เสนอน้ี แตกต่างไปจากหลักสตูร

ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ  เนื่องจากมีการแบ่งการศึกษาออกเป็นสามแขนงย่อยอย่างชัดเจน  ซ่ึงช่วยก าหนดทศิทางที่แน่นอน

ของหลักสตูร  ตลอดจนมีคณาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีความพร้อมในด้านการสอนและการวิจัย 

  อาจารย ์ดร.จิราธร ชาติศิริ  และอาจารย ์ดร.สุธาทิพย ์ เหมือนใจ  จากคณะศิลปศาสตร์ 

ร่วมกนัช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ส าหรับกลุ่มลูกค้าที่สนใจจะเข้าเรียนในหลักสตูรใหม่ที่น าเสนอนี้  ในระดับปริญญาโท เป็นนักศึกษา

ปริญญาตรี ของคณะศิลปศาสตร์เอง และนักศึกษาที่เรียนเอกภาษาไทยในประเทศจีน ส่วนในระดับปริญญาเอก เป็น

กลุ่มข้าราชการที่สงักดักรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  และกลุ่มข้าราชการครูที่ส  าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทแล้ว 

และต้องการเรียนต่อระดับปริญญาเอกในพ้ืนที่ใกล้เคียง  

  หลักสูตรไทยวิทยาที่น าเสนอนี้มีความยืดหยุ่น คือสามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่างสาขา

มนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ได้  ซึ่งถือเป็นจุดแขง็ของหลักสตูร อาจารย์ที่สอนในหลักสตูรนี้ มีความพร้อม

และความเช่ียวชาญ  รวมถึงมีประสบการณใ์นการท าวิจัยทั้งในด้านภาษาไทย  ภาษาศาสตร์ วรรณคดีไทย คติชนวิทยา และ

ประวัติศาสตร์ไทย ส าหรับนักศึกษาเมื่อส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูรแล้ว กลุ่มของข้าราชการซึ่งมีอาชีพอยู่แล้ว แต่มาเรียน

เพ่ือต้องการปรับวุฒิการศึกษา  ส่วนนักศึกษาอื่นๆ ต้องการมีอาชีพเป็นอาจารย์ หรือเข้าท างานในหน่วยงานอื่นๆ เช่น  

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  ส่วนนักศึกษาต่างชาติ จะกลับไปเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยที่ประเทศของเขา  
 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมติัหลกัการ  



 

 

-๘- 

    ความเห็นและขอ้เสนอแนะของกรรมการ  

 ๑. หลักสตูรควรต้องท าให้เกดิความย่ังยืน โดยเสนอสิ่งที่เป็นการพัฒนาภูมิปัญญาไทยอย่าง

บูรณาการ มีการศึกษาความเป็นจริงของประวัติศาสตร์แผ่นดินไทย เพ่ือให้เข้าใจในทุกศาสตร์ ซึ่งจะเป็นศาสตร์อุดมศึกษา

เพ่ือประชาชน รวมทั้งหลักการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เป็นศาสตร์พระราชา เพ่ือประชาชน  

  ๒. เสนอให้ท าเป็นหลักสตูรนานาชาติ เพ่ือเปิดโอกาสให้คนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนได้เข้าใจ

ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทย เข้าใจถึงพ้ืนฐานเศรษฐกจิและวิธคีิดของคนไทย ในยุคของการเป็นประชาคมอาเซียน  

๓. การจัดท าหลักสตูรควรต้องค านึงถึงด้านการลงทุน ด้านความคุ้มทุน ความคุ้มค่า ที่จะเป็น

เร่ืองรายรับ และค่าใช้จ่ายตลอดหลักสตูร จ านวนนักศึกษาที่จุดคุ้มทุน และจ านวนนักศึกษาที่จะรับ  ควรจะค านวณ 

รายจ่ายคงที่ในการด าเนินการ ไม่ใช่เป็นรายจ่ายประจ าปี 
  

มติท่ีประชุม อนุมติัหลกัการเปิดหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาไทยวิทยา หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 

   ๒๕๖๐   และอนุมติัหลกัการเปิดหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาไทยวิทยา   

   หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

   ๔.๒.๓   ขออนุมติัหลกัการเปิดหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารวิเคราะห ์

  (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐   

 คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั  ช้ีแจงว่า ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา และบัณฑิตวิทยาลัย 

เสนอขออนุมัติหลักการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นหลักสตูรนานาชาติ  ระดับปริญญาโท  จัดการศึกษาแบบภาคปกติ    เร่ิมเปิดสอนในปี

การศึกษา ๒๕๖๐  หลักสตูรน้ีเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงและความต้องการทางอุตสาหกรรมและ

ด้านสุขภาพ  ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถด้านการบูรณาการองค์ความรู้ ด้านเคมี  ฟิสิกส์  วิศวกรรม  การแพทย์ เภสัช

ศาสตร์ และสถิติ  เพ่ือวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน  รวมทั้ง

การแก้ปัญหาในการวิเคราะห์ โยงไปสู่การแก้ปัญหาสขุภาพของประชาชน เพ่ือการรักษาที่ได้ผลดีย่ิงข้ึน 

 หลักสตูรนี้ เกดิข้ึนที่ University of Warwick  ประเทศสหราชอาณาจักร  จากความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรมและนโยบายพัฒนาของประเทศ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๙   ซ่ึงเป็นหลักสตูรที่มีความสอดคล้องกับความต้องการ

พัฒนาความช านาญและการถ่ายทอดองค์ความรู้ของศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกฬีา จึงเป็นที่มาในการท าความ

ร่วมมือระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ผู้ที่ส  าเรจ็การศึกษาจากหลักสตูรจะได้ปริญญาของ University of Warwick ด้วย 

หลักสตูรนี้ จะเป็นหลักสตูรแรกในเอเชีย    

 รองศาสตราจารย ์นพ.สุพรชยั กองพฒันากูล ผู้อ านวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามใน

นักกฬีา ช้ีแจงว่า ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา จัดตั้งขึ้ นโดยมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากต้องการพัฒนางานด้าน

การตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกฬีา และสอดคล้องกับเมื่อคร้ังประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน

กฬีาเอเช่ียนเกมส ์คร้ังที่ ๑๓ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยระยะเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามฯ 

ไม่มีการเรียนการสอนใดๆ แต่จะท างานด้านการวิเคราะห์เป็นหลัก  จากการได้เข้ามาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ฯ 

เมื่อ ๓ ปีที่ผ่านมา เลง็เหน็ปัญหาของศูนย์ใน ๒ ประเดน็ คือ ๑. การขาดบุคลากรที่จะมาท างานด้านวิเคราะห์ ซ่ึงเป็นเร่ือง

ที่ส  าคัญมาก  จึงเกดิความคิดว่าจะพัฒนาส่วนงานที่เน้นในเร่ืองการตรวจ ให้มีในการต่อยอดทางด้านการสอนและการวิจัย  
๒. งานวิเคราะห์ ไม่ใช่งานเฉพาะกับวิชาใดวิชาหนึ่งหรือคณะใดคณะหนึ่ง แต่เป็นลักษณะของสหวิทยาการ  จึงได้พบว่า

มีหลักสตูรในลักษณะที่ต้องการน้ี อยู่ที่ University of Warwick  จึงได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยแห่งน้ี เมื่อ

ปี พ.ศ.๒๕๕๘  และมีความเห็นว่า หลักสตูรของ University of Warwick มีการด าเนินการที่ดีและน่าสนใจมาก เพราะ 

(๑) มีการน าโจทย์ของอุตสาหกรรมมาเป็นโจทย์ในการสอน  (๒) ร้อยละ ๙๐ ในงานวิจัยระดับปริญญาเอก มาจากโจทย์

ของภาคอุตสาหกรรม  ดังนั้น จึงเห็นว่า การร่วมมือกับ University of Warwick ถือเป็นโอกาส  และเป็นประโยชน์กับ

มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนโครงสร้างของศูนย์ฯ ที่จะพัฒนาเป็นสถาบันหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาต่อไป    
 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ (หลักสตูรนานาชาติ) 

หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐  ที่เสนอขออนุมัติหลักการน้ี จะเป็นหลักสตูรสหสาขาวิทยาการ  จากหลากหลายสาขาของ 
๗ คณะในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

คณะเทคนิคการแพทย์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะเวชศาสตร์ เขตร้อน  และคณะวิศวกรรมศาสตร์  
ซึ่งแต่ละคณะดังกล่าวได้ให้ความร่วมมืออย่างดี   

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนุมติัหลกัการ  



 

 

-๙- 

    อธิการบดี ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้สร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับ Analytical 

Science  ผ่านทางศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มาประมาณ ๒๐ ปีแล้ว ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีประสทิธิภาพมาก 

จึงเห็นว่าควรต้องมีการต่อยอด โดยเฉพาะเร่ืองของสารกระตุ้นในนักกีฬา ที่เป็นความสนใจระดับโลก   ซึ่งขณะนี้  ศูนย์

ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาเป็นเพียงหน่ึงในไม่กี่ศูนย์ในเอเชีย เพราะศูนย์ในประเทศจีน มาเลเซีย และสงิคโปร์ 

ได้ปิดตัวไปหมดแล้ว  ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาจึงมีศักยภาพที่ควรให้การสนับสนุน  
 

    ความเห็นและขอ้เสนอแนะของกรรมการ  

๑. จากเหตุการณท์ี่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้ว  กรณขีองนักกีฬาแบดมินตันทมีชาติไทยถูกกล่าวหาว่า 
ใช้สารกระตุ้น  พิสจูน์ได้ว่า เป็นการฉีดยารักษากล้ามเน้ือ ที่เข้าไปในเส้นเลือด  หรือการแข่งขันโอลิมปิคที่ประเทศจีน

ได้มีการประกาศยึดเหรียญทองกีฬายกน า้หนัก  ซ่ึงประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีนักกีฬาอาชีพมากข้ึน  จึงเห็นว่าหลักสตูร

ที่เสนอมา ควรได้รับการสนับสนุน เพราะการวิเคราะห์เป็นเร่ืองที่ส  าคัญ    

๒. การที่ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามเสนอขอเปิดหลักสูตร เป็นเร่ืองที่ควรให้การสนับสนุน 

เพราะเป็นการคิดนอกกรอบที่เคยปฏบิัติมาถึง ๒๐ ปี  

๓. การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ถือเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  ขณะนี้  มหาวิทยาลัย
เป็นผู้ติดตาม ผู้ใช้เคร่ือง และวิเคราะห์  แต่ยังขาดเร่ืองการพัฒนาวิธวีิเคราะห์  โดยจะให้ความส าคัญเร่ืองศูนย์ตรวจสอบ

สารต้องห้ามในนักกีฬา ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทั้งก าลังคน และเคร่ืองมือ  ประเทศที่ท  าได้ดี คือ ญ่ีปุ่น และเยอรมัน  

การเสนอขอเปิดหลักสตูรการเรียนการสอนน้ีถือเป็นการเร่ิมต้นที่ดี  ซ่ึงจุดเด่น คือ สหสาขา 
 

 รองศาสตราจารย ์นพ.สุพรชยั  กองพฒันากูล ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้  ศูนย์ตรวจสอบสาร

ต้องห้ามในนักกฬีา อยู่ในกระบวนการผลักดันให้เป็น “สถาบัน”  โดยประธานคณะกรรมการนโยบายของศูนย์ฯ คือ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   

มติท่ีประชุม อนุมติัหลกัการเปิดหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารวิเคราะห ์

 (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
            ๔.๓ พิจารณากรณีต าแหน่งผูอ้ านวยการส านกังานสภามหาวิทยาลยัมหิดล 

  เลขานุการสภามหาวิทยาลยั ช้ีแจงว่า ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลณสรรค์ สายขุน ได้ขอ

ลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่เนื่องจาก

ในช่วงเวลาดังกล่าว ประเทศไทยได้ประสบความสญูเสยีคร้ังย่ิงใหญ่ ในการที่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  ทรงเสดจ็สวรรคต  ขณะเดียวกัน ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

แต่งตั้งรักษาการแทนผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยแล้ว ในข้อบังคับมหาวิทยามหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธกีารสรรหาผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๓ วรรคสอง ได้ก าหนดว่า “ให้ด าเนินการ

สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการให้แล้วเสรจ็ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่พ้นต าแหน่ง”  ในการนี้  จึงขอน าเสนอ

สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติ  ดังนี้  

 ๑. ขอขยายระยะเวลาด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดลเกิน ๖๐ วัน 

 ๒. ขอหารือแนวทางปฏบิัติและข้อจ ากดัของข้อบังคับมหาวิทยามหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการสรรหาผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 ผูอ้ านวยการกองกฎหมาย  ได้วิเคราะห์ข้อมูลต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานสภาฯ  ดังนี้   

 (๑) ตามที่ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหาผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

มหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดว่าจะต้องด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล คนใหม่ แทนคนเดิม 

ภายใน ๖๐ วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาดังกล่าว  จะต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

ขยายระยะเวลาการสรรหาเกินกว่าที่ข้อบังคับก าหนดไว้ ซึ่งโดยปกติที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยจะอนุมัติให้ขยายเวลาได้

ตามที่เสนอ เพ่ือสามารถด าเนินการต่อไปได้  

 (๒) ตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว เป็นการก าหนดเพ่ือให้ได้มาซึ่งต าแหน่ง “ผู้อ านวยการส านักงาน

สภามหาวิทยาลัยมหิดล” แต่ในภาพใหญ่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ต าแหน่งนี้ จะใช้ค าว่า “หัวหน้าส่วนงาน” ซึ่งตามนัยยะ

กฎหมายพิจารณาว่า เมื่อส านักงานสภามหาวิทยาลัยมีสถานะเป็นส่วนงาน การเรียกต าแหน่งหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ว่า “ผู้อ านวยการ” อาจจะไม่ถูกต้อง  ตามที่พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๓๕ ก าหนดไว้ แต่อย่างไรกต็าม 

การด าเนินการของมหาวิทยาลัย ได้มีการเรียกช่ือ “ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล” มาโดยตลอด  

 (๓) ตามมาตรา ๓๕  วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติไว้ว่า 

“การแต่งตั้งหัวหน้าส่วนงานตามวรรคหนึ่ง (ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี) ให้เป็นไปตามข้อบังคับ



 

 

-๑๐- 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย   แต่การด าเนินการที่ผ่านมา ได้มีการออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธกีารสรรหาผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งหากพิจารณาที่พ.ร.บ.ก าหนดไว้  การแต่งตั้ง

หัวหน้าส่วนงาน ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย ควรเป็นไปตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ที่มหาวิทยาลัย

มีอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องมีข้อบังคับที่แยกต่างหากออกไป  เหตผลสนับสนุนในเร่ืองน้ี เป็นไปตามมาตรา ๓๗ แห่งพ.ร.บ. 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐  ซึ่งก าหนดว่า การแต่งตั้ง การสรรหาหัวหน้าส่วนงาน เช่น คณบดี หรือผู้อ านวยการ 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัย  เป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของพ.ร.บ. มีกรณีที่แตกต่างกันระหว่าง

มาตรา ๓๕ กบัมาตรา ๓๗  

 (๔) ประเดน็การเรียกช่ือหัวหน้าส่วนงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัยว่า“หัวหน้าส านักงาน

สภามหาวิทยาลัย” หรือ “ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย” ว่าค าใดถูกต้องนั้น   ในวรรคสดุท้ายของมาตรา ๒๑ 

ให้แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และจะแต่งตั้งหัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัยด้วยกไ็ด้” จะเห็นว่า ช่ือที่ถูกต้องของหัวหน้าส่วนงานกรณีส านักงานสภามหาวิทยาลัย คือ “หัวหน้าส านักงาน

สภามหาวิทยาลัย” ไม่ใช่ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
 

 อธิการบดี  ช้ีแจงว่า โดยปกติการสรรหาหัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล จะใช้

ข้อบังคับฉบับเดียวกันคือ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่กรณีของการสรรหาผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

กลับมีข้อบังคับแยกต่างหาก  โดยมีการก าหนดเงื่อนไขที่ยากต่อการปฏิบัติ เช่น การสรรหาผู้อ านวยการส านักงานสภา

มหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่าง ภายในก าหนด ๖๐ วัน ซึ่งเรว็กว่าการสรรหาหัวหน้าส่วนงานอื่นๆ  โดยเฉพาะช่วงที่มี

การลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย  มีเหตุการณ์สวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ท าให้

ไม่มีการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่ข้อบังคับฯ ดังกล่าวก าหนดไว้ จึงขอเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใน ๒ ประเดน็ คือ 

 ๑. ประเดน็ขยายเวลาการสรรหาผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยเกนิกว่า ๖๐ วัน  

 ๒. การมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการส านักงาน

สภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖  ถือเป็นการซ า้ซ้อนกับข้อบังคับการสรรหาหัวหน้าส่วนงานโดยทั่วไป  จึงเห็นสมควร

ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณายกเลิกข้อบังคับดังกล่าวไป   และเรียกช่ือหัวหน้าส่วนงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย

เป็น “หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย”  เพ่ือให้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ทั้งนี้   ตามพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดไว้ชัดเจนที่จะให้ฝ่ายบริหารและสภา

มหาวิทยาลัย ควรร่วมมือกัน  โดยให้รองอธิการบดีคนใดคนหน่ึงท าหน้าที่เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงเห็นว่า

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ควรดูแลส านักงานสภามหาวิทยาลัยด้วย เพ่ือให้เกิดการสอดคล้องและสามารถประสานงาน

ได้อย่างไม่เกดิปัญหาใดๆ  ซึ่งในหลายมหาวิทยาลัยกไ็ด้มีการก าหนดไว้อย่างนี้ เช่นกนั   
สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณา  
 

    ความเห็นและขอ้เสนอแนะของกรรมการ  

๑. มีข้อเสนอในการพิจารณาเร่ืองกรณผู้ีอ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย ดังนี้  
  (๑) การด าเนินการใดๆ จะต้องเป็นไปตามที่พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐ ก าหนด 

 (๒) การที่มีข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖ เกดิข้ึนจากการพิจารณาของคณะกรรมการสภาฯ ชุดที่ผ่านมา เมื่อมีการเปล่ียนสภา

มหาวิทยาลัยชุดใหม่ กส็ามารถแก้ไขสิ่งที่ท  าไปและเหน็ว่าควรมีการปรับเปล่ียนเพ่ือให้เป็นไปตามที่พ.ร.บ.ฯ ก าหนดไว้ 

 (๓) เร่ืองที่เสนอเกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัยโดยตรง โดยผู้ที่มีหน้าที่ดูแลและให้บริการ

แก่สภามหาวิทยาลัยคือ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และตามพ.ร.บ.ก าหนดให้หัวหน้าส านักงานสภามหาวิ ทยาลัย 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น ในการทบทวนเร่ืองดังกล่าว ควรให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา 

๒. ตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ของข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ

ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖  กรณีการพ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ซ่ึงต้องด าเนินการสรรหาให้เสรจ็สิ้นก่อนผู้อ านวยการเดิมครบวาระอย่างน้อย ๖๐ วัน และ

กรณทีี่พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่น นอกจากออกตามวาระต้องด าเนินการสรรหาให้เสรจ็สิ้นภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่

พ้นต าแหน่ง นั้น หากมีข้อขัดข้องไม่สามารถด าเนินการสรรหาได้ตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้น้ัน  โดยมีเหตุผลความจ าเป็น  

กจ็ะให้นายกสภาฯ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนต าแหน่งดังกล่าวไปก่อน จนกว่าจะมีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการแต่ต้องไม่เกิน 

๑๘๐ วัน ทั้งนี้  ในข้อ ๑๕ ก าหนดให้นายกสภาฯ เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  โดยให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา

ตามข้อบังคับน้ี และการตีความและวินิจฉัยของนายกสภาฯ ให้ถือเป็นที่สดุ  ดังน้ัน กรณีที่ไม่ได้มีการสรรหาผู้อ านวยการ

ส านักงานสภาฯ ภายในก าหนดเวลาตามข้อบังคับฯ ในคร้ังนี้มีเหตุผลเพียงพอ 



 

 

-๑๑- 

๓. มีข้อคิดเหน็ที่ขอให้พิจารณา ๓ ประเดน็ ดังนี้  
 (๑) พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ถือเป็นกฎหมายอนัดับต้นที่จะขัดแย้งไม่ได้  
 (๒) ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

มีรายละเอยีดที่ขัดแย้งต่อพ.ร.บ. ในเร่ืองการเรียกช่ือหัวหน้าส่วนงานที่พ.ร.บ.ก าหนดให้เป็นหัวหน้าส านักงานสภาฯ 

แต่ใช้ช่ือเป็นผู้อ านวยการส านักงานสภาฯ  และระบบการคัดเลือก ที่มีองค์ประกอบกรรมการสรรหาถึง ๙ คน ซึ่งแตกต่าง

จากหัวหน้าส่วนงาน  
 (๓) การที่ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยคนเดิม ได้ขอลาออกโดยมีผลตั้งแต่

วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งตามหลักการจะต้องมีการสรรหาภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  แต่ได้มี

การแต่งตั้งรักษาการแทนต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานสภาฯ แล้ว ซึ่งจะรักษาการได้ไม่เกนิ ๑๘๐ วัน  
 ประเดน็คือ เมื่อมีผู้บริหารชุดใหม่เข้ามา ถึงผู้อ านวยการสภามหาวิทยาลัยยังไม่ครบวาระ 

ในทางปฏบิัติกส็ามารถด ารงต าแหน่งได้ต่อไป และถ้าหากมีการเปล่ียนต าแหน่งดังกล่าว  ผู้ที่จะมาท าหน้าที่แทน ควรเป็น

ผู้ที่มีศักยภาพในสายงาน เพ่ือจะได้รู้ถึงกลไกการบริหารงาน ระเบียบ/กฎเกณฑ์ต่างๆ  และถ้ามีการเปล่ียนต าแหน่ง

ผู้อ านวยการ ทุก ๔ ปี การบริหารงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัยอาจมีปัญหาได้   
๔. ได้เคยมีการอภิปรายในสภามหาวิทยาลัยถึงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ว่าจะเป็นผู้ที่ขับเคล่ือนแนวคิดที่สภามหาวิทยาลัยได้มีด าริ ซ่ึงการกระท าเช่นน้ันได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีอาวุโสพอทสีามารถ

ด าเนินการได้  ซึ่งตามพ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัยอื่นเขียนเพียงว่าเป็นหัวหน้าส่วนงาน  ได้มีการตีความว่าหัวหน้าส่วนงาน

นั้นมีฐานะเทยีบเท่าคณะ แต่หากอธิการบดีและเลขานุการสภาฯ เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องมีข้อบังคับฯ เฉพาะกส็ามารถ

ใช้ข้อบังคับฯตามปกติได้  ส่วนเร่ืองที่ก าหนดวันการสรรหาให้เสรจ็สิ้นภายใน ๖๐ วัน หรือ ๑๒๐ วันนั้น ไม่ใช่เป็นอายุความ

ที่จะต้องท าให้ได้ หรือไม่ได้ แต่เป็นการก าหนด เวลาเร่งรัดให้ท าภายในระยะเวลานั้น  หากท าไม่ได้ จะต้องมีเหตุผล

เพียงพอและเหมาะสม ในการขอขยายเวลา  

๕. เหตุผลที่มีข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหาผู้อ านวยการส านักงานสภาฯ นั้น 

เนื่องจากต าแหน่ง “หัวหน้าส่วนงาน” ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย และส านักงานอธกิารบดี  เป็นต าแหน่งที่มีภารกิจ

ไม่เหมือนกับหัวหน้าส่วนงานอื่น และไม่ได้ขัดแย้งกับพ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด จึงสามารถไปใช้ข้อบังคับฯ 

ตามปกติได้เช่นกนั  

   ๖. การที่ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย เกดิข้ึนภายหลังพ.ร.บ.มหาวิทยาลัย 

มหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ น้ัน ในการด าเนินการเลือกตั้ง หรือสรรหาผู้แทนกรรมการสภาฯ ประเภทต่างๆ ที่พ.ร.บ.ได้ก าหนดไว้  

จึงไม่มีต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานสภาฯ เกี่ยวข้อง ดังน้ัน หากไม่มีต าแหน่งนี้  กส็ามารถด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว

ต่อไปได้โดยไม่เสยีหาย   

  ๗. ตรรกะของผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยที่ไม่อยู่ภายใต้อธิการบดีโดยตรง เพราะ

ต้องการเป็นอสิระจากฝ่ายบริหาร โดยต้องมีทรัพยากรของตัวเองในการด าเนินการ  

  ๘. สภามหาวิทยาลัยเคยตั้งคณะท างานขึ้ นมาชุดหนึ่ง มีศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ ์

เป็นประธาน เพ่ือพิจารณาเร่ืองการเรียกช่ือต าแหน่งผู้บังคับบัญชาของส านักงานสภาฯ ว่าสามารถใช้ช่ือว่า “ผู้อ านวยการ

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย” ได้หรือไม่ รวมทั้งพิจารณาเร่ืองอ านาจและหน้าที่ของต าแหน่งดังกล่าวว่าเทยีบเท่ากับหัวหน้า

ส่วนงานอื่นหรือไม่ ซ่ึงจากการประชุมเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมส านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา ได้มีการพิจารณาตีความค าว่า “ส่วนงาน” และ “ส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่น” ตาม พ.ร.บ.ฯ  โดยได้สรุปว่า 

ต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานกรณขีองส านักงานสภามหาวิทยาลัย อาจใช้ช่ืออย่างอื่นได้  

  ๙. ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานที่มหาวิทยาลัยใช้มีองค์ประกอบกรรมการ

สรรหาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ๒ คนที่ส่วนงานได้พิจารณาเสนอน้ัน ในกรณีของส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

อาจมีปัญหาในการเสนอบุคคลภายนอกดังกล่าว  

  ๑๐. ได้เคยมีการอภิปรายในสภามหาวิทยาลัยถึงบทบาทของสภามหาวิทยาลัย กบัฝ่ายบริหาร ว่า

จะมีกลไกในการเกื้อหนุนกนัอย่างไร  สภามหาวิทยาลัยจะท างานอย่างมีประสทิธภิาพได้อย่างไร  และผู้ที่จะมาท างานเป็น

ทมีของสภามหาวิทยาลัยควรจะมีบทบาทอย่างไร  ดังน้ัน การที่จะยกเลิกข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละการสรรหา

ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย  จึงควรต้องมั่นใจว่า ไม่เฉพาะเป็นเร่ืองของข้อกฎหมายเท่านั้น แต่อาจจะค านึงถึง

ระบบการบริหารจัดการของสภามหาวิทยาลัยด้วย  

  ๑๑. หัวหน้าส่วนงานกรณขีองส านักงานสภามหาวิทยาลัยจะแตกต่างจากหัวหน้าส่วนงานอื่น

ที่เป็นคณะ/สถาบัน ที่มีภารกจิในเร่ืองการเรียนการสอนหรือการวิจัย  เนื่องจากขณะนี้  มหาวิทยาลัยได้ขอให้บริษัท ทริส 

คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั เข้ามาด าเนินการประเมินส่วนงาน  จึงเสนอให้ได้มีการพิจารณาการประเมินส านักงานสภามหาวิทยาลัย

ด้วย  จะท าให้เห็นบทบาทหน้าที่ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมหิดลได้ก้าวสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยระดับโลก   



 

 

-๑๒- 

  ๑๒. ระบบบริหารองค์กรที่ดีและถูกต้องของสภามหาวิทยาลัย จะต้องมีคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย  ให้นโยบายและก ากับดูแล  โดยมีอธิการบดี เป็นผู้น าด้านการบริหารนั้ นเป็นไปตามแนวนโยบายของ

นายกสภามหาวิทยาลัย  

  ๑๓. ตามพ.ร.บ.ฯ ไม่ได้ก าหนดว่า หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย จะเป็นผู้ใด จึงเหน็ควร

ให้มีการแต่งตั้งรองอธกิารบดทีี่เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่น้ี จะท าให้การท างานไม่เกดิปัญหาใดๆ แต่

ยังเป็นห่วงเร่ืองการพัฒนาสภามหาวิทยาลัย  เน่ืองจากรองอธิการบดีที่ได้รับแต่งตั้งมักจะมีงานบริหารมหาวิทยาลัยมาก

จนไม่มีเวลา 
 

ประธาน กล่าวในตอนท้ายว่า การที่มหาวิทยาลัยออกนอกระบบมาถึง ๑๐ ปีแล้ว   จึงควรได้มี

การประเมินโครงสร้างของส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งกไ็ด้บริษัททริสฯ มาเป็นผู้ประเมิน  กรณีของส านักงานสภา

มหาวิทยาลัย อธิการบดีกไ็ด้ช้ีแจงถึงเหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินการแล้ว  จากประสบการณ์ที่เคยเป็นอธิการบดี 

และนายกสภามหาวิทยาลัย ในหลายมหาวิทยาลัย ทั้งรัฐและเอกชน  เห็นว่าทั้งสภามหาวิทยาลัย และฝ่ายบริหารควรต้องมี

ความร่วมมือกนั เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ  ดังนั้น ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

ควรจะต้องท างานร่วมกบัฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี  โดยให้การบริการที่ดี  ปราศจากความขัดแย้ง 

และให้เกยีรติซึ่งกนัและกนั  ซึ่งบางมหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งรองอธกิารบดีฝ่ายสภามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ ที่เป็นทั้ง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าส านักงานอธกิารบดี   ทั้งนี้  ได้สรุปประเดน็การพิจารณาว่า 

๑. กรณทีี่ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหาผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

ยังใช้อยู่  จึงขอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อ านวยการส านักงานสภาฯ ออกไปเกินกว่า ๖๐ วัน  

ด้วยเหตุผลความจ าเป็นตามที่อธกิารบดีได้ช้ีแจง  โดยขอใช้ข้อ ๑๔ ของข้อบังคับดังกล่าว ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รักษาการในต าแหน่งดังกล่าว จนกว่าจะมีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  

๒. การที่จะก าหนดหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาส านักงานสภามหาวิทยาลัยน้ี โดยเรียกช่ือหัวหน้า

ตามกฎหมาย หรือก าหนดช่ือใหม่ว่าเป็นต าแหน่ง “ผู้อ านวยการ” นั้น  ขอให้กลับไปใช้ตามมาตรา ๓๕ แห่งพ.ร.บ. 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีการก าหนดว่า การสรรหาหัวหน้าส่วนงาน ขอให้ใช้ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคลของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว  ไม่จ าเป็นต้องใช้ข้อบังคับเฉพาะต าแหน่ง  ซ่ึงน่าจะเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ

ของมหาวิทยาลัยมากกว่า  จึงขอให้ยกเลิกข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการส านักงานสภา

มหาวิทยาลัย    

๓. ขอมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปพิจารณาด าเนินการสรรหาหัวหน้าส่วนงานกรณีของส านักงาน

สภามหาวิทยาลัย ภายใต้หลักเกณฑก์ารบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย แต่ต้องไม่เกนิ ๑๘๐ วัน  
เน่ืองจากการพิจารณาประเดน็นี้   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอออกนอกห้องประชุม ด้วย

เหน็ว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกนั และป้องกนัปัญหาที่อาจเกี่ยวข้องกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน    
ผูอ้ านวยการกองกฎหมาย ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ฝ่ายกฎหมายจะได้ด าเนินการยกร่างข้อบังคับ

ในการยกเลิกข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖ 

และน ามาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป 

มติท่ีประชุม   ๑. อนุมติัขยายเวลาการด าเนินการสรรหาผูอ้ านวยการส านกังานสภามหาวิทยาลยัมหิดล 

     เกินเวลา ๖๐ วนั 

   ๒. ใหด้ าเนินการยกเลิกขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา

       ผูอ้ านวยการส านกังานสภามหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๖  และใหเ้ลขานุการสภาฯ 

      รกัษาการในต าแหน่งดงักล่าว 

   ๓. การด าเนินการสรรหาต าแหน่งหวัหนา้ส านกังานสภามหาวิทยาลยั ขอใหค้ณะกรรมการ

    บริหารงานบุคคล (ก.บ.ค.) พิจารณาความเหมาะสมในการใชข้อ้บงัคบัมหาวิทยาลยั 

    มหิดล เกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลต่อไป 
 

     ๔.๔ ขออนุมติัยา้ยสถานท่ีตั้งโครงการก่อสรา้งศูนยเ์รียนรูแ้ละพฒันาสุขภาวะผูสู้งอายุแบบ

  ครบวงจรและบริบาลผูป่้วยระยะทา้ย ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์

  พรอ้มงบประมาณด าเนินการโครงการ 

คณบดีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี ช้ีแจงว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธบิดีรับโอนโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสขุภาวะผู้สงูอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย  

ต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์จากมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่ ๑๖ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

หลังจากที่ได้เร่ิมด าเนินงานโครงการ พบว่ามีประเดน็ปัญหา ๒ ประเดน็หลักๆ ดังนี้    



 

 

-๑๓- 

๑. พ้ืนที่โครงการที่ได้รับบริจาค มีปัญหากรรมสทิธิ์ที่ดินมีความไม่ชัดเจน คณะอนุกรรมการ

แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ตั้งคณะท างานเพ่ือตรวจสอบกรรมสทิธิ์ที่ดิน และในวันที่ 

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ในเขตราชพัสดุ และเขตความปลอดภัยทางทหาร  

๒. ประเดน็ EIA ปัญหาขาดแคลนแหล่งน า้เพ่ืออุปโภคและบริโภค ส าหรับโครงการในอนาคต 
     

ดังนั้น คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี ในการประชุมเมื่อวันที่ 

๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙  จึงได้พิจารณาทบทวนโครงการ  โดยมีมติให้ด าเนินการโครงการในพ้ืนที่ใหม่ที่กรมธนารักษ์

ได้มอบให้จ านวน ๗๒ ไร่ บริเวณใกล้เคียงสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 

ซึ่งคณะฯ สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้มากกว่า  ทั้งนี้  ขอให้รองศาสตราจารย์ นพ.อาทติย์ อังกานนท ์ รองคณบดีฝ่าย

นโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เป็นผู้ให้รายละเอยีดต่อไป 

 รองศาสตราจารย ์นพ.อาทิตย ์องักานนท ์ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า  มหาวิทยาลัยมหิดลได้ด าเนินการ

ริเร่ิมโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสขุภาวะผู้สงูอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายฯ นี้   เมื่อปี พ.ศ. 

๒๕๕๖ และได้มีการลงนามในสญัญาก่อสร้างกับบริษัท เสรีการโยธา จ ากัด เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  แต่เมื่อ

จะเข้าพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการ  ได้รับแจ้งจากกรมโยธาธิการ เมื่อวันที่ ๑๗ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ว่าพ้ืนที่อยู่ในเขตปลอดภัย

ทางทหาร และมีพ้ืนที่บางส่วนเป็นของราชพัสดุ  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี มีศักยภาพที่จะด าเนินการโครงการน้ีได้  จึงขอให้รับโอนโครงการไปเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

หลังจากที่คณะฯ ได้พยายามที่จะแก้ปัญหาเร่ืองพ้ืนที่ทบัซ้อนของโครงการ กพ็บว่ามีความยุ่งยากในหลายประการ  ดังนั้น 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘   จึงได้มีมติให้จัดหาสถานที่ตั้งใหม่ของ

โครงการ  และได้ท าเร่ืองหารือไปยังส านักงบประมาณ ซึ่งเป็นผู้ให้งบประมาณร้อยละ ๗๐  โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรให้

ร้อยละ ๓๐  ส านักงบประมาณได้มีหนังสอืตอบกลับถึงคณะฯ  โดยได้แนะน าว่าในการย้ายพ้ืนที่ หรือปรับพ้ืนที่ของโครงการ  

ถือเป็นการแก้ไขสญัญาที่ได้ลงนามไป จะท าให้เกิดข้อขัดแย้งทั้งกับบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก และบริษัทที่ไม่ได้รับการ

คัดเลือก  จึงขอให้ท าต่อโดยใช้สญัญาเดิม ท าให้ต้องทบทวนมติกรรมการประจ าคณะฯ   

คณะฯ ได้พยายามที่จะแก้ปัญหาเร่ืองพ้ืนที่ตั้งเดิมของโครงการ  โดยในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙  สามารถขอใช้พ้ืนที่ในเขตปลอดภัยทหารได้ แต่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้มีมติว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ในเขตราชพัสดุ   ซึ่งตามพ.ร.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๑๘ ก าหนดไว้ว่า “บรรดาอสงัหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยได้มาจากการให้ หรือซื้ อด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

หรือแลกเปล่ียนกับทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัย หรือได้มาโดยวิธีอื่น ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ  และให้เป็นกรรมสทิธิ์ของ

มหาวิทยาลัย”  ดังนั้น การบริจาคหรือยกพ้ืนที่ให้มหาวิทยาลัยจะเป็นที่ราชพัสดุไม่ได้  จึงได้มีการโต้แย้งเกิดข้ึน ท าให้

การช้ีขาดเร่ืองกรรมสทิธิ์ในพ้ืนที่อาจจะต้องใช้เวลาถึง ๒-๓ ปี และไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างในพ้ืนที่น้ีได้ในทนัท ี

นอกจากนี้  ยังพบปัญหาเร่ืองน า้ใช้ ท าให้ไม่สามารถอนุมัติประเดน็ EIA ได้  แม้ว่าในวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

ผู้บริจาคได้เสนอให้ที่ดินเพ่ิมเติม เพ่ือไม่ต้องใช้ที่อยู่ในเขตราชพัสดุ กต็าม  ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  

คร้ังที่ ๒๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  จึงได้มีการเสนอแนวทางการด าเนินการโครงการดังกล่าว 

เพ่ือที่ประชุมได้พิจารณาเลือก ๔ แนวทาง ดังนี้   

๑. ด าเนินการโครงการต่อในพ้ืนที่เดิม  โดยไม่ต้องแก้ไข หรือยกเลิกสญัญา  แต่ต้องรอความ
ชัดเจนเร่ืองกรรมสทิธิ์ในที่ดิน และยังมีปัญหาเร่ืองน า้ใช้  

๒. ด าเนินการโครงการต่อในพ้ืนที่ที่ได้รับบริจาคเพ่ิมใหม่  ซึ่งจะต้องแก้ไข และยกเลิกสญัญา
เดิมที่ท  าไว้  แต่กย็ังมีปัญหาเร่ืองน า้ 

๓. ด าเนินการหาพ้ืนที่ใหม่  โดยต้องมีการแก้ไข หรือยกเลิกสญัญา  แต่อาจได้พ้ืนที่ที่สามารถ
ใช้ศักยภาพที่คณะฯ มีอยู่ได้อย่างเตม็ที่มากกว่าที่เดิม  

๔. ยกเลิกโครงการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเลือกแนวทางที่ ๓ โดยให้ลองหา

พ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพ่ือด าเนินการโครงการต่อไป  โดยคณะฯ ได้ประสานงานกับ

กรมธนารักษ์เจ้าของพ้ืนที่  ซ่ึงกรมธนารักษ์ยินดีที่จะให้ใช้พ้ืนที่ใกล้เคียงกับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จ านวน 

๗๒ ไร่ ประกอบกบักรมธนารักษ์ได้รับการร้องขอจากรัฐบาลให้มีการสร้างที่พักอาศัยส าหรับผู้สงูอายุ จ านวน ๑,๐๐๐ หน่วย 

เมื่อความต้องการของคณะฯ และกรมธนารักษ์ ประสานกันได้  กรมธนารักษ์จึงได้มอบพ้ืนที่ จ านวน ๗๒ ไร่ ให้กับคณะฯ 

เพ่ือด าเนินการโครงการน้ีต่อไป ซ่ึงพ้ืนที่จ านวน ๗๒ ไร่นี้  อยู่ห่างจากสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ประมาณ ๘๐๐ เมตร 

ท าให้สามารถใช้บุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ ที่คณะฯ มีอยู่ด าเนินการโครงการน้ี ได้อย่างมีประสทิธภิาพ  



 

 

-๑๔- 

 คณะฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติย้ายสถานที่ตั้งโครงการก่อสร้างศูนย์

เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ต าบลหนองพลับ  อ าเภอหัวหิน  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ์มายังต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  พร้อมงบประมาณด าเนินการโครงการ โดยขอ

อนุญาตใช้พ้ืนที่ราชพัสดุ และคงแนวคิดเดิมของโครงการฯ ประสานกบัแนวคิดสร้างที่อยู่อาศัยเพ่ือผู้สงูอายุของกรมธนารักษ์ 

โดยจะประสานงานกบัส านักงบประมาณ และกรมธนารักษ์ เพ่ือให้สามารถเร่ิมโครงการได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมติั 
 

    อธิการบดี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสขุภาวะผู้สงูอายุแบบ

ครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย มีแนวคิดการด าเนินการที่ดี และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เพราะเป็นเร่ืองของ

ผู้สงูอายุ  แต่การด าเนินการที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรค ทั้งเร่ืองที่ดินทบัซ้อน และเร่ืองน า้ ซึ่งเป็นประเดน็ EIA  ซึ่งโครงการนี้  

เดิมสังกัดส านักงานอธิการบดี  ทั้งที่มหาวิทยาลัยมีคณะแพทย์ใหญ่ๆ ถึง ๒ คณะ ที่ควรจะเข้ามาดูแลเร่ืองนี้มากกว่า  

ฝ่ายบริหารจึงได้เชิญคณบดีของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี มาหารือร่วมกัน  

ซึ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดียินดีที่จะรับโครงการน้ีไปด าเนินการต่อ และเกิดปัญหาตามที่ได้น าเสนอ  ทั้งน้ี 

มหาวิทยาลัยกเ็หน็ด้วยที่จะให้ย้ายโครงการไปด าเนินการที่อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสถาบัน

การแพทย์จักรีนฤบดินทร์  การเดินทางใกล้กว่าสถานที่เดิมที่อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงเป็นเร่ืองที่ควรสนับสนุน 

และสอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาลในการสร้างศูนย์ส าหรับผู้สงูอายุ ถือเป็นการบูรณาการกนัได้  
 

    ความเห็นและขอ้เสนอแนะของกรรมการ  

๑. การย้ายโครงการมาอยู่ที่อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทราปราการ  อาจมีปัญหาเร่ืองงบประมาณ
ที่ได้ลงไปแล้วในพ้ืนที่เดิม และปัญหากบับริษัทที่ได้มีการลงนามสญัญาก่อสร้างไปแล้ว  ที่อาจจะเสยีผลประโยชน์ และ

ส่งผลถึงการฟ้องร้องต่อไปได้  
  ประเดน็นี้  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ช้ีแจงว่า คณะฯ ได้ประสานไปยัง

ส านักงบประมาณ  และหารือกบัอธบิดีกรมธนารักษ์ แล้ว  ซึ่งแจ้งว่าเร่ืองน้ี จะต้องไปขอมติเร่ืองการโยกงบประมาณ จากที่

ประชุม ค.ร.ม. ใหม่  ทั้งนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอให้เป็นโครงการร่วมระหว่างกระทรวงการคลัง กับ

กระทรวงศึกษาธกิาร  โดยจะเข้าที่ประชุมค.ร.ม.ในเดือนกุมภาพันธ ์๒๕๖๐ นี้    ส าหรับบริษัท เสรีการโยธา จ ากดั ที่ได้ลงนาม

สญัญาก่อสร้างน้ัน ได้มีการเจรจาและหาทางเยียวยาเร่ืองค่าเสยีหายที่จะยกเลิกสญัญา  ส่วนแหล่งเงินที่จะน ามาเยียวยา

นั้น จะใช้จากมูลนิธริามาธบิดีต่อไป ทั้งนี้   ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณการก่อสร้าง ด้วยคณะฯ เห็นว่า อาจจะเกิดปัญหา  

จึงยังไม่มีการก่อสร้าง  

๒. จากกรณีดังกล่าว เห็นควรให้ฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยได้ไปยกร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การบริจาคที่ดิน ซ่ึงอาจจะเกดิปัญหาได้ หากรับบริจาคที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุ หรือที่ดินตาบอด  
    ประเดน็นี้  ประธานเสนอให้อธกิารบดมีอบหมายให้รองอธกิารบดีที่ดูแล และฝ่ายกฎหมายไปศกึษา

ข้อมูลจากมูลนิธต่ิางๆ ที่ได้รับบริจาคที่ดิน ซ่ึงมีการวางกฎระเบียบและเงือนไขต่างๆ ก่อนที่จะรับบริจาค เพ่ือป้องกันปัญหา 
๓. ปัญหาการรับบริจาคที่ดินที่มีปัญหา เคยเกิดข้ึนในหน่วยราชการหลายแห่ง ซ่ึงผู้บริจาคจะ

ค านึงถึงประโยชน์ของตัวเองมากกว่า  การป้องกนัโดยมีการวางกฎระเบียบที่ชัดเจน จะเป็นแนวทางที่ป้องกันปัญหาได้  

ทั้งนี้  เสนอให้มีการด าเนินการคู่ขนานกนัไป ระหว่างที่มีการเจรจากบับริษัท  โดยหาผู้ที่ไปประเมินสิ่งที่เขาได้ท าไปแล้ว 

เพ่ือป้องกนัการเอาเปรียบจากบริษัท หากจะมีการยกเลิกสญัญาและมีการเยียวยาต่อไป   

 

   คณบดีคณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวเพ่ิมเติมว่า คณะฯ จะได้หารือกับ

กรรมการมูลนิธิรามาธิบดีเกี่ยวกับเงินที่น ามาเยียวยากรณีการยกเลิกสญัญาก่อสร้างกับบริษัทฯ ต่อไป  ส าหรับพ้ืนที่ที่

กรมธนารักษ์ให้มาจ านวน ๗๒ ไร่ อยู่ห่างจากสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพียง ๘๐๐ เมตร  โดยจะท าวิกฤติให้

เป็นโอกาส ด้วยการสร้างองค์ความรู้ เร่ืองการดูแลผู้สงูอายุอย่างแท้จริง  ทั้งนี้  ได้มีการออกแบบการก่อสร้างไว้แล้ว 
   ประธาน กล่าวในตอนท้ายว่า เร่ืองการดูแลผู้สูงอายุนี้  อาจศึกษาได้จากส านักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ได้ไปดูงานที่ญ่ีปุ่น และกลับมาท าโครงการดูแลผู้สงูอายุได้อย่างเห็นผล หากคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธบิดีจัดท าโครงการน้ีเพ่ือเป็นโมเดลส าหรับกระทรวงสาธารณสขุ และที่อื่นๆ จะเป็นเร่ืองที่ดีมาก  

มติท่ีประชุม ๑. อนุมติัยา้ยสถานท่ีตั้งโครงการก่อสรา้งศูนยเ์รียนรูแ้ละพฒันาสุขภาวะผูสู้งอายุแบบครบ

      วงจรและบริบาลผูป่้วยระยะทา้ย ต าบลหนองพลบั อ าเภอหวัหิน จังหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ 

      มายงัต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี  จังหวดัสมุทรปราการ  พรอ้มงบประมาณด าเนินการ

      โครงการ  ตามท่ีเสนอ 

  ๒. ขอใหไ้ปศึกษาหลกัการในการรบับริจาคท่ีดิน เพือ่มิใหเ้กิดปัญหาต่อไป 

  ๓. ขอใหมี้การประเมินค่าเสียหายท่ีบริษทัไดด้ าเนินการไปแลว้  เพือ่ใหมี้การเยียวยาต่อไป 



 

 

-๑๕- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองสืบเนือ่ง 
 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาทกัทว้ง 

           ๖.๑    ขออนุมติัแต่งตั้ง และยงัไม่แต่งตั้งบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 รองอธิการบดี ช้ีแจงว่า คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที่ 

๑๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๙  และคร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณา

กลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต าแหน่ง

ศาสตราจารย์คลินิก  และต าแหน่งนักวิจัย ระดับ ๒ แล้ว  เห็นสมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 

๑๑ ราย   ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน  ๗ ราย ต าแหน่งศาสตราจารย์คลินิก  จ านวน ๑ ราย และยังไม่แต่งตั้งต าแหน่ง

นักวิจัย ระดับ ๒  จ านวน ๑ ราย   

 ทั้งนี้   ในการแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รายที่ ๘  ขอพิจารณาแต่งตั้งย้อนหลังเมื่อปี 

๒๕๕๖  เนื่องจากทาง สกอ.ได้มีการทกัท้วงหลังจากพิจารณาจากมหาวิทยาลัยไปแล้วว่า มีกรรมการที่พิจารณาท่านหน่ึง

มีรายช่ืออยู่ในผลงาน จึงได้น ากลับมาทบทวน เป็นกรณศีึกษา เพ่ือว่าในการพิจารณาคร้ังต่อไปควรต้องรอบคอบให้มากขึ้น   

สรุปมติท่ีขอ             เสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งใหผู้เ้สนอขอต าแหน่งด ารงต าแหน่ง

 ผูช่้วยศาสตราจารย ์จ านวน  ๑๑ ราย ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์จ านวน ๗ ราย ต าแหน่ง

 ศาสตราจารยค์ลินิก จ านวน  ๑ ราย  และยงัไม่แต่งตั้ งต าแหน่งนกัวิจัย ระดบั ๒ จ านวน 

 ๑ ราย  ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม          อนุมติั 
 

 ๖.๒        การเทียบต าแหน่งทางวิชาการ 

 รองอธิการบดี ช้ีแจงว่า คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที่ 

๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๙ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๐ ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้เสนอเทยีบ

ต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน ๑ ราย ตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการ เสนอแล้วเหน็ว่า งานวิจัย และหนังสอื มีคุณภาพอยู่ในเกณฑท์ี่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง

ทางวิชาการก าหนดส าหรับการเทยีบต าแหน่งศาสตราจารย์ (วิธีพิเศษ : วิธีที่ ๑) จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

อนุมัติเทยีบต าแหน่งผู้เสนอขอเป็นต าแหน่งศาสตราจารย์  สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๕๖ (วันที่ได้รับอนุมัติการเทยีบต าแหน่งทางวิชาการ)   

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั 

มติท่ีประชุม          อนุมติั  
 

 ๖.๓        ผูส้มควรไดร้บัการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารยเ์กียรติคุณ 

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เสนอขอแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่พ้นจากการ

ปฏิบัติงาน เน่ืองจากเกษียณอายุ และมีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ  จ านวน ๒ ราย 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  ว่าด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.๒๕๕๒   ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

ตามรายช่ือดังนี้  

 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสตัย์   สงักัดสถานส่งเสริมการวิจัย  คณะแพทยศาสตร์  

ศิริราชพยาบาล .ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกยีรติคุณ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 

 ๒. ศาสตราจารย์ นพ.อรรถ นานา  ภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์เกยีรติคุณ  สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ งบุคคล ใหด้ ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์

 เกียรติคุณ จ านวน ๒ ราย ตามท่ีเสนอ   

มติท่ีประชุม          อนุมติั   
 

 ๖.๔        หลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาแต่งตั้งขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาใหด้ ารง 

  ต าแหน่งสูงข้ึนของต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เช่ียวชาญเฉพาะ และต าแหน่ง

  ประเภททัว่ไป 

 ตามที่ส  านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง มาตรฐานการก าหนด

ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้ น  พ.ศ.๒๕๕๓ ลงวันที่ 

๒๒ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๓  ซึ่งเป็นหลักเกณฑท์ี่ใช้ในการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารง

ต าแหน่งสงูข้ึนของต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เช่ียวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภททั่วไป  ทั้งนี้  ตามประกาศดังกล่าว



 

 

-๑๖- 

ได้ก าหนดประเภทและจ านวนของผลงานที่ใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งสงูข้ึนเป็นมาตรฐานข้ันต ่าให้เหมาะสมกับ

ประเภทและระดับต าแหน่ง เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก.พ.อ.ก าหนด คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๔  จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณา

แต่งตั้งข้าราชการของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ประสงค์เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสงูข้ึน ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เร่ือง หลักเกณฑแ์ละวิธกีารประเมินเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการของมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงาน  ระดับ

ช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ  และระดับเช่ียวชาญพิเศษ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  

  จากประกาศ ก.พ.อ.ดังกล่าวก าหนดให้แต่ละสถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติและเร่ิมใช้ทนัท ีจึงส่งผล

กระทบต่อข้าราชการที่ผลิตผลงานตามหลักเกณฑ์เดิม และอยู่ระหว่างจะเสนอขอต าแหน่งสงูข้ึนในช่วงเปล่ียนผ่านระบบ

บริหารงานบุคคล  ดังนั้น เพ่ือลดผลกระทบของข้าราชการซึ่งผลิตผลงานตามหลักเกณฑ์เดิม และไม่ให้เสยีโอกาสในการ

เสนอขอต าแหน่งสูงขึ้ น  ก.พ.อ.จึงมีมติก าหนดขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

เสนอขอก าหนดต าแหน่งสงูข้ึนได้โดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดไว้เดิม ได้แก่ 

 ๑. หนังสอืส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๓  ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ์

พ.ศ. ๒๕๕๔  ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้ น 

โดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดไว้เดิมไปพลางก่อนเป็นระยะเวลา ๑ ปี  ตั้งแต่วันที่ 

๒๒ ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  ถึงวันที่ ๒๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   

 ๒. หนังสอืส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน 

พ.ศ.๒๕๕๕ ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอก าหนดต าแหน่งสงูขึ้ น โดยใช้

ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดไว้เดิมไปพลางก่อนจนถึงวันที่ ๓๐ กนัยายน พ.ศ.๒๕๕๕ 

 ๓. หนังสอืส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว๗ ลงวันที่ ๗ ธนัวาคม พ.ศ. 

๒๕๕๕  ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเสนอขอก าหนดต าแหน่งสงูขึ้ น โดยใช้

ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดไว้เดิมไปพลางก่อน จนกว่า ก.พ.จะน าหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่

ก าหนดเกี่ยวกบัการเสนอผลงานวิจัยมาใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งสงูขึ้น 

  จากหนังสอืของ ก.พ.อ.ทั้ง ๓ ฉบับ  มหาวิทยาลัยมหิดลจึงเอื้อประโยชน์ให้กบัข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา สงักดัมหาวิทยาลัยมหิดลที่ประสงค์ย่ืนเร่ืองเสนอขอก าหนดต าแหน่งสงูขึ้ น สามารถเสนอผลงานได้

ตามหลักเกณฑ ์ดังนี้  

 (๑) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง

ระดับช านาญการ เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๐ (เดิม) 

 (๒) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑแ์ละวิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง

ระดับช านาญการ เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ (เดิม) 

 (๓) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑแ์ละวิธกีารประเมินเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการ

ของมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ 

ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๔ (ใหม่) 

   การด าเนินการที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยได้พิจารณาและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยทั้ง ๓ ฉบับ เมื่อด าเนินการแต่งตั้งเสรจ็เรียบร้อยแล้ว  ต้องแจ้งเร่ืองไปยัง ก.พ.อ.

เพ่ือขออนุมัติให้ข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งและมีสทิธไิด้รับเงินประจ าต าแหน่ง (เฉพาะต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

ระดับช านาญการพิเศษ หรือระดับเช่ียวชาญ หรือระดับเช่ียวชาญพิเศษ) ซ่ึงปัจจุบันข้าราชการกลุ่มดังกล่าวยังไม่ได้รับ

อนุมัติเงินประจ าต าแหน่ง  เนื่องจาก ก.พ.อ.ขอให้มหาวิทยาลัยน าเร่ืองดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

ดังน้ัน  คณะกรรมการประเมินเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาและกล่ันกรองเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสงูข้ึน ในการประชุม

คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  และคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมคร้ังที่ 

๒๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๔ ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพ่ือประโยชน์ของข้าราชการของมหาวิทยาลัย 

มหิดลที่เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสงูข้ึน  จึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบด าเนินการ

ตามแนวทางดังกล่าว   โดยก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในสงักัดมหาวิทยาลัยมหิดลที่เสนอขอ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสงูข้ึนและเลือกเสนอผลงานตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่ ๑-๓ โดยอาศัยความตาม

หนังสอืส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง ขยายช่วงระยะเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

เสนอขอก าหนดต าแหน่งสงูข้ึนโดยใช้ผลงานตามข้อบังคับหรือประกาศที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดไว้เดิมฯ ให้สามารถ

เสนอผลงานได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  และตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  ก าหนดให้

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสงูข้ึน ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

วิธกีารตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการของมหาวิทยาลัยให้ด ารง

ต าแหน่งระดับช านาญงาน ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ และระดับ

เช่ียวชาญพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๔ เพ่ือจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกนั และเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ ก.พ.อ.ก าหนด  



 

 

-๑๗- 

สรุปมติท่ีขอ    เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ดงันี้  

                   ๑. การด าเนินการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้ น 

สามารถเลือกเสนอผลงานได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารง

ต าแหน่งระดับช านาญการ เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษ ทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว  

  ๒. ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

สงูขึ้ น และเลือกเสนอผลงานตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่ ๑.๑-๑.๓ ให้สามารถเสนอผลงานได้จนถึงวันที่ 

๓๑ ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษาที่ประสงค์เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสงูขึ้น ต้องปฏบิัติตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารตามประกาศมหาวิทยาลัย 

มหิดล เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการของมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงาน 

ระดับช านาญงานพิเศษ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๔ 

เพ่ือจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกนั และเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
 

มติท่ีประชุม :  อนุมติั ตามท่ีเสนอ 
 

              ๖.๕    การปรบัโครงสรา้งการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน     
   ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๔๔๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ ได้

มีมติมอบอ านาจมหาวิทยาลัยในการด าเนินงานการพิจารณาอนุมัติการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน และให้น ามา

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา นั้น  ได้มีส่วนงานของมหาวิทยาลัย  ๓ ส่วนงาน  เสนอขอปรับโครงสร้างการ

แบ่งหน่วยงานภายในของสว่นงาน ดังนี้  

๑. คณะศิลปศาสตร์  ขอเปล่ียนช่ืองานวิชาการ เป็นงานวิจัยและวิชาการ สงักดัส านักงานคณบดี 

๒. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ขอเปล่ียนช่ือ งานแผนและสารสนเทศ เป็นงาน
ยุทธศาสตร์  พัฒนาคุณภาพ  และทรัพยากรบุคคล  สงักัดส านักงานผู้อ านวยการ  และขอปรับเปล่ียน ศูนย์บริการวิชาการ

และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็น งานบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สงักดัส านักงานผู้อ านวยการ 

๓. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอปรับโครงสร้าง โดยยุบสถานส่งเสริมการวิจัย และ

ยกฐานะ งานวิจัย เป็นฝ่ายวิจัย สงักัดส านักงานคณบดี  โดยแบ่งงานในฝ่ายออกเป็น ๖ งาน ประกอบด้วย งานธุรการ

และสนับสนุน  งานพัฒนาการวิจัย  งานสนับสนุนและบริการกลางเพ่ือการวิจัย   งานบริหารโครงการวิจัย  งานพัฒนา

และสร้างประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลย ี  และงานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย 

ทั้งนี้  การปรับโครงสร้างของคณะศิลปศาสตร์ และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ได้ผ่าน

ความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๕๙  และการปรับโครงสร้างของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว  

 คณบดีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ช้ีแจงเพ่ิมเติมเร่ืองการปรับโครงสร้างของคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลว่า  ช่วงเปล่ียนผ่านของการปรับโครงสร้างน้ี คณะฯ ขอคงสถานะของสถานส่งเสริมการวิจัย 

ประมาณ ๑ ปี เพ่ือให้เกดิการเปล่ียนแปลงและเกดิการยอมรับ ก่อนที่จะยุบสถานส่งเสริมการวิจัยต่อไป  ถือเป็นการปฏิรูป

ระบบงานวิจัยของคณะฯ   

 ประธาน กล่าวในตอนท้ายว่า เมื่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ด าเนินการเร่ืองปรับ

โครงสร้างเสรจ็เรียบร้อยแล้ว ขอให้มาน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในเชิงนโยบาย เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ

ผลการด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะ ว่าระบบใหม่ของการสนับสนุนการวิจัยของคณะฯ เป็นอย่างไร   ทั้งนี้  ได้มีข้อเสนอ 

ให้สภามหาวิทยาลัยได้มีวาระที่นอกเหนือจากวาระปกติประจ า โดยให้แต่ละคณะ/ส่วนงาน ได้น าเร่ืองวิจัยมาเสนอ

เข้าเป็นวาระเชิงนโยบาย  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์คณะอื่นๆ และเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเพ่ือให้กรรมการ

สภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเหน็ จะท าให้เกดิแนวคิดในการด าเนินการที่รอบคอบย่ิงข้ึน  
สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั 

มติท่ีประชุม          ๑. อนุมติั 

 ๒. การยุบสถานส่งเสริมการวิจยัของคณะแพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล ใหด้ าเนินการให้

   แลว้เสร็จภายใน ๑ ปี  และขอใหค้ณบดีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล ไดม้า

   น าเสนอในเชิงนโยบายดา้นวิจยั เพือ่ใหส้ภามหาวิทยาลยั ไดร้บัทราบผลการด าเนินงาน 

   และใหข้อ้เสนอแนะ  

 ๓. ขอใหมี้การน าเร่ืองวิจยัของแต่ละคณะ/ส่วนงานเสนอเป็นวาระเชิงนโยบายในการ

   ประชุมสภามหาวิทยาลยั เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูต่้อไป 



 

 

-๑๘- 

               ๖.๖   ขออนุมตัิปรบัปรุงหลกัสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตรเ์ขตรอ้นคลินิก 

 (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรปรบัปรุง  พ.ศ.๒๕๖๐ 

          คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑติวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก (หลักสตูรนานาชาติ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เร่ือง แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 

คร้ังที่  ๒๒/๒๕๕๙  เมี่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ว หลักสตูรปรับปรุงนี้  เร่ิมใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั 

มติท่ีประชุม          อนุมติั   
 

               ๖.๗    ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหุ่นจ าลอง

  ทางการศึกษาแพทยศาสตร ์ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๗   

  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีหุ่นจ าลองทางการศึกษาแพทยศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยขอปรับเปล่ียนรายช่ือ

อาจารย์ประจ าหลักสตูร เพ่ือให้การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในหลักสตูรฯ เป็นไปด้วยความราบร่ืน และตรงตามวัตถุประสงค์

ที่วางไว้ การปรับปรุงแก้ไขนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูร และได้รับความเห็นชอบ

จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว 

หลักสตูรปรับปรุงแก้ไขนี้  เร่ิมใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั 

มติท่ีประชุม          อนุมติั   
 

               ๖.๘    ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 

  ฉบบัปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  และบัณฑิตวิทยาลัย  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙  เพือขอปรับรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรและ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน  การปรับปรุงแก้ไขนี้  ได้ผ่านการพิจารณา

จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัย 

มหิดล  คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว  หลักสตูรปรับปรุงแก้ไขนี้  เร่ิมใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษา

ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั 

มติท่ีประชุม          อนุมติั   
 

             ๖.๙    ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามยัและ

  พิษวิทยา (หลกัสูตรนานาชาติ) ฉบบัปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา (หลักสตูรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือขอปรับรายช่ือ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจ าหลักสตูร ให้สอดคล้องกบัการปฏบิัติงานจริงในปัจจุบัน การปรับปรุง

แก้ไขนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ 

กรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว  หลักสตูรปรับปรุง

แก้ไขนี้  เร่ิมใช้กบัตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั 

มติท่ีประชุม          อนุมติั   
  
              ๖.๑๐    ขออนุมติัปรบัปรุงหลกัสูตรเภสชัศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาเภสชัวิทยาและวิทยาศาสตร์

  ชีวโมเลกุล (หลกัสูตรนานาชาติ) หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  คณะเภสัชศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสตูรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขา วิชาเภสชัวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล (หลักสตูรนานาชาติ) หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือขอปรับเปล่ียน

อาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน และปรับเปล่ียน

รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ และหมวดวิชาเลือก เพ่ือให้การเรียนการสอนของหลักสตูรมีความเหมาะสมและบูรณาการ



 

 

-๑๙- 

ยิ่งขึ้น  การปรับปรุงนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูร และได้รับความเห็นชอบจาก

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๒๒/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ว หลักสตูร

ปรับปรุงนี้  เร่ิมใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั 

มติท่ีประชุม          อนุมติั   
 

               ๖.๑๑    ขออนุมติัปรบัปรุงหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาทนัตกรรมหตัถการ 

  หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  คณะทนัตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรมหา 

บัณฑติ  สาขาวิชาทนัตกรรมหัตถการ หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการปรับปรุงตามวงรอบ ๕ ปี เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

๒๕๕๘  และเพ่ือให้นักศึกษาสามารถสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาทกัษะในการให้การรักษาผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับงาน

ในสาขาทนัตกรรมหัตถการ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริงในหน่วยงานของตนได้

อย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผลอย่างสงูสดุ  การปรับปรุงนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

หลักสตูร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  คร้ังที่ ๒๒/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ 

๒๘ ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว  หลักสตูรปรับปรุงนี้  เร่ิมใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั 

มติท่ีประชุม          อนุมติั   
  

            ๖.๑๒    ขออนุมติัปรบัปรุงหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และ

  ส่ิงแวดลอ้มท่ียัง่ยืน (หลกัสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๐

  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และบัณฑติวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงหลักสตูรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสตูร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งช้ีผลการ

ด าเนินงาน  และปรับปรุงรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  เพ่ือเปิดการเรียนการสอน

หลักสตูรภาคพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการจัดการ

ลุ่มน า้อย่างบูรณาการในพ้ืนที่ภาคเหนือ จ.ล าปาง   การปรับปรุงหลักสตูรนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสตูร และได้รับความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล  คร้ังที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อ

วันที่ ๒๘ ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  แล้ว  หลักสตูรปรับปรุงนี้  เร่ิมใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั 

มติท่ีประชุม          อนุมติั 
 

               ๖.๑๓    ขออนุมติัปรบัปรุงหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา 

  หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 

  โครงการจัดตั้งสถาบันสทิธมินุษยชนและสนัติศึกษา และบัณฑติวิทยาลัย  ขออนุมัติปรับปรุง

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสทิธิมนุษยชนและสนัติศึกษา หลักสตูรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือขอปรับปรุง

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสตูร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และปรับปรุงรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้อง

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ืองเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ การปรับปรุงหลักสตูรนี้  

ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๒๒/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๘ ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  แล้ว  หลักสตูรปรับปรุงนี้  เร่ิมใช้

ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั 

มติท่ีประชุม          อนุมติั 
  

             ๖.๑๔    ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวสัดุศาสตรแ์ละวิศวกรรม

  นาโน (หลกัสูตรนานาชาติ) ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๗  

 คณะวิทยาศาสตร์  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และ

วิศวกรรมนาโน  (หลักสตูรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ซึ่งเป็นการขอเปล่ียนแปลงรายวิชา จ านวน ๓ รายวิชา ให้เป็น

รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาหลักสตูรนานาชาติ เพ่ือให้มีความถูกต้องในการบรรจุรายวิชาลงในหลักสตูร    

การปรับปรุงแก้ไขนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบจาก

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว หลักสูตร

ปรับปรุงแก้ไขนี้  เร่ิมใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 



 

 

-๒๐- 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั 

มติท่ีประชุม          อนุมติั 
 

            ๖.๑๕    ขออนุมติัปรบัปรุงหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  คณะพยาบาลศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๐ เพ่ือปรับปรุงหลักสตูรให้เหมาะสมกบัสถานการณปั์จจุบันในทุกๆ ด้าน โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้ทนั

ต่อเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ ที่มากบัข้อมูลข่าวสาร มีศักยภาพและจรรยาบรรณในการดูแลสขุภาพของบุคคล ครอบครัว

และชุมชน ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ค านึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีคุณลักษณะเป็นผู้น าในการสร้างเสริมสุขภาพ 

มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปรับตัวเข้ากบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม และมีเอกลักษณ์ตามค่านิยมขององค์กร รวมทั้ง 

มีสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ิมขึ้น การปรับปรุงนี้   ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองหลักสตูร และได้รับความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 

๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว หลักสตูรปรับปรุงนี้  เร่ิมใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั 

มติท่ีประชุม          อนุมติั 
 

              ๖.๑๖    ขออนุมติัปรบัปรุงหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลกัสูตรปรบัปรุง 

  พ.ศ. ๒๕๖๐    

  คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา 

วิชาเวชระเบียน หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐  เพ่ือปรับรายละเอียดวิชา ช่ือรายวิชา รหัสวิชาให้มีความชัดเจน สมบูรณ์

และทนัสมัย  ปรับแผนการศึกษา จัดล าดับรายวิชาเรียน และปรับเพ่ิมช่ัวโมงฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพเวชระเบียนให้มีความ

เหมาะสม  การปรับปรุงนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูร และได้รับความเห็นชอบ

จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๐ แล้ว หลักสตูร 

ปรับปรุงนี้   เร่ิมใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั 

มติท่ีประชุม          อนุมติั 
 

               ๖.๑๗    ขออนุมติัแบบค าขอจดัการศึกษาทางไกล หลกัสูตรกายอุปกรณศาสตรบณัฑิต (แบบเรียน

  ทางไกลผสมผสาน) หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขออนุมัติแบบค าขอจัดการศึกษาทางไกล  หลักสตูรกาย

อุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๐  เน่ืองจากตามประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑ์การขอเปิด และด าเนินการหลักสตูรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๕๘  

และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสตูรระดับปริญญา

ในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการจัดท าค าขอจัดการศึกษาทางไกลตามแบบที่

ก าหนดในประกาศฯ ทั้ง ๒ ฉบับ  ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูร และได้รับความ

เหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๒๒/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว  

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั 

มติท่ีประชุม          อนุมติั 
  

       ๖.๑๘    ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลยั

  พยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สถาบนัสมทบมหาวิทยาลยัมหิดล 

 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข

หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  สถาบันสมทบ

มหาวิทยาลัยมหิดล  เพ่ือขอปรับอาจารย์ประจ าหลักสตูรทดแทนอาจารย์ท่านเดิมที่ลาออกไปศึกษาต่อ  การปรับปรุงแก้ไขนี้  

ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูร และความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

มหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ว  หลักสตูรปรับปรุงแก้ไขนี้   เร่ิมใช้ตั้งแต่

ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั 

มติท่ีประชุม          อนุมติั 



 

 

-๒๑- 

ระดบัการศึกษา อนุมติัแลว้ เสนอครั้งนี้  รวม 

Í อนุปริญญา - - - 

Í ปริญญาตรี ๒๙๘ ๗ ๓๐๕ 

Í ประกาศนียบัตรบัณฑติ ๑๖ - ๑๖ 

Í ปริญญาโท ๔๖๘ ๑๒๐ ๕๘๘ 

Í ประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสงู ๕ - ๕ 

Í ปริญญาเอก ๖๕ ๑๔ ๗๙ 

รวมทั้งส้ิน ๘๕๒ ๑๔๑ ๙๙๓ 

 

              ๖.๑๙    ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลยั

  พยาบาลทหารอากาศ สถาบนัสมทบมหาวิทยาลยัมหิดล 

  คณะพยาบาลศาสตร์ ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๕  

ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล  เพ่ือขอปรับปรุงรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสตูร 

และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ให้สอดคล้องกบัการปฏบิัติงานจริงในปัจจุบัน  การปรับปรุงแก้ไขนี้  ได้ผ่านการพิจารณา

จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัย 

มหิดล คร้ังที่ ๒๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  แล้ว  หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้   เร่ิมใช้ตั้งแต่ภาค

การศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั 

มติท่ีประชุม          อนุมติั 
 

             ๖.๒๐    ขออนุมติัปรบัปรุงแกไ้ขรายวิชาดา้นอาเซียนศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั 

  บัณฑติวิทยาลัย ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชาด้านอาเซียนศึกษา ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

เพ่ือปรับรหัสรายวิชาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดรหัสประจ าวิชา  ทั้งนี้  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสตูร และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐  

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว  โดยเร่ิมใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั 

มติท่ีประชุม          อนุมติั 
  

              ๖.๒๑    ขออนุมติัเปิดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป กลุ่มสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์

  ระดบัปริญญาตรี  

  คณะสาธารณสขุศาสตร์ ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสงัคม 

ศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โดยบรรจุรายวิชาไว้ในบัญชีกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล  เพ่ือเปิดโอกาส

ให้กบันักศึกษาได้เลือกเรียนตามความต้องการ จ านวน ๑ รายวิชา คือ สศสษ ๒๓๕  จิตวิทยาสขุภาพและสขุภาวะ จ านวน 

๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต  การเปิดสอนรายวิชานี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูร และ

ได้รับความเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๒๒/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว  โดยเร่ิมใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั 

มติท่ีประชุม          อนุมติั   
 

               ๖.๒๒    ขออนุมติัปิดหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตรก์ารแพทยพ์ื้ นฐาน สาขา 

  วิชาชีวเคมี 

  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบัณฑติวิทยาลัย ขออนุมัติปิดหลักสตูรประกาศนียบัตร 

บัณฑติทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน  สาขาวิชาชีวเคมี  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เนื่องจากไม่มีนักศึกษาเข้าศึกษา 

ตั้งแต่ปีการศกึษา ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่าจะไม่มีผู้สนใจเข้าศึกษาในปีต่อไป  โดยมีก าหนดปิดการศึกษา

ตั้งแต่ปีการศกึษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

สรุปมติท่ีขอ เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติั 

มติท่ีประชุม          อนุมติั 
 

๖.๒๓  ขออนุมติัปริญญาบตัร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  วิทยาลัยการจัดการ และบัณฑิตวิทยาลัย  เสนอช่ือผู้ส าเรจ็การศึกษาหลักสตูร

ต่างๆ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวนทั้งสิ้น ๑๔๑ ราย แยกเป็นปริญญาเอก ๑๔ ราย ปริญญาโท ๑๒๐ ราย  และ

ปริญญาตรี ๗ ราย   จึงขออนุมัติปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  แก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา  จ านวน ๑๔๑ ราย  

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่วันที่ส  าเรจ็การศึกษา ทั้งนี้  สรุปจ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ที่ได้รับอนุมัตแิล้ว รวมทั้งคร้ังนี้  มีดังนี้   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

-๒๒- 

สรุปมติท่ีขอ  : เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่พิจารณาอนุมติัปริญญาบตัร  แก่ผูส้ าเร็จการศึกษา ประจ าปี

 การศึกษา ๒๕๕๙ จ านวนทั้งส้ิน ๑๔๑ ราย      

มติท่ีประชุม          อนุมติัปริญญาบตัร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๑๔๑ ราย         
 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เร่ืองแจง้เพือ่ทราบ 

 ๗.๑    รายงานผลการด าเนินการตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั 

 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการตามมติที่ประชุม 

สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  ๕๑๕ เมื่อวันที่  ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบผลการ

ด าเนินการของหน่วยงานตามที่สภามหาวทิยาลัยได้มีมติในแต่ละเร่ือง ซึ่งมีทั้งที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ของการประชุมคร้ังที่ 

๕๑๔  จ านวน ๔ เร่ือง  และเร่ืองที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ ของการประชุมคร้ังที่ ๕๐๙ จ านวน ๑ เร่ือง และการประชุม

คร้ังที่ ๕๑๓ จ านวน ๒ เร่ือง   

สรุปมติท่ีขอ  เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม   รบัทราบ 
 

 ๗.๒    ความคืบหนา้การการเลิกบริษทัและช าระบญัชี ของบริษทั ร่วมทุน สตางค ์จ ากดั 

  มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์บริหารสนิทรัพย์ ได้รายงานความคืบหน้าการเลิกบริษัทและ

ช าระบัญชีของบริษัท ร่วมทุน สตางค์ จ ากดั ดังนี้  

  ๑. มีการด าเนินการโอนหุ้นสามัญ ๗ ล้านบาท และเพ่ิมทุนจดทะเบียน ๑๕ ล้านบาท บริษัท 

อนิเตอร์เนช่ันแนล ไบโอ เซอร์วิส จ ากดั เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙  

  ๒. อยู่ระหว่างด าเนินการปิดงบการเงิน ณ วันเลิกกจิการ โดยผู้ด าเนินการจดทะเบียนเลิกกจิการ 

และเป็นผู้ช าระบัญชี คือ บริษัท อลัฟ่า พลัส ออดิท กรุ๊ป จ ากดั 

  ๓. คาดว่าจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้กบัผู้ถือหุ้นได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ 

สรุปมติท่ีขอ         เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม   รบัทราบ 
 

 ๗.๓    รายงานผลการด าเนินการจดัหาประโยชนจ์ากเงินรายไดข้องมหาวิทยาลยัมหิดล 

  มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์บริหารสนิทรัพย์ ได้รายงานผลการด าเนินงานการจัดหาประโยชน์

จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล และรายงานผลการจัดหาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย สิ้นสดุ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  พ.ศ. 

๒๕๕๙  ซึ่งเป็นการรายงานผลการจัดหาประโยชน์ของส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  โดยแบ่งเป็นผลตอบแทนย้อนหลัง

รายปีตามปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙  และผลตอบแทนเฉล่ียทบต้น ๕ ปี  โดยมีการแยกผล 

ตอบแทนเป็น ๒ กลุ่ม คือ ส่วนงานที่จัดหาประโยชน์ผ่านศูนย์บริหารสนิทรัพย์ และส่วนงานที่จัดหาประโยชน์เอง  ทั้งนี้  

ผลตอบแทนจากการจัดหาประโยชน์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อาจลดลงเมื่อเทยีบกับอดีต เน่ืองจากสภาวะดอกเบี้ ยที่

ค่อนข้างต ่าในปัจจุบันและในอนาคต  

สรุปมติท่ีขอ         เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม   รบัทราบ 
 

 ๗.๔    สภาสาธารณสุขชุมชนพิจารณาใหก้ารรบัรองหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต หลกัสูตร 

  ปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  ของโครงการจดัตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 

       สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้แจ้งผลการพิจารณาของสภาการ

สาธารณสขุชุมชน ว่า ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบหลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  

ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลักสตูรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

ในการประชุมคร้ังที่ ๕๐๗ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๙   

สรุปมติท่ีขอ         เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม   รบัทราบ 
 

            ๗.๕  การด าเนินการและลงโทษทางวินยัแก่ผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยั จ านวน ๑๒ ราย   

 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการทางวินัยและมีค าสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ปฏิบัติงานของคณะแพทย 

ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมจ านวน ๑๒ ราย ซึ่งได้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

กรณีไม่ได้มาปฏิบัติงานติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าเจด็วัน ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้สบืสวนและติดตามแล้ว 

ไม่ปรากฏว่าได้ช้ีแจงเหตุผลของการขาดงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือมีการลาตามระเบียบหรือข้อบังคับของ



 

 

-๒๓- 

มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง การกระท าดังกล่าวจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานละทิ้ งหรือทอดทิ้ งหน้าที่ติดต่อใน

คราวเดียวกันเป็นเวลา เกินกว่าเจด็วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติ

ตามค าสั่ง กฎ ข้อบังคับ ประกาศและแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๔๕(๒) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑   จึงลงโทษปลดออกจากงาน ทั้ง ๑๒ ราย 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๖๑ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

มาตรา ๖๐  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  

สรุปมติท่ีขอ         เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 

มติท่ีประชุม   รบัทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๘    เร่ืองอ่ืนๆ 

  ๘.๑        คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาลไดร้บัรางวลัการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ 

    คณบดีคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล แจ้งว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับ

รางวัลการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจ าปี ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ถือเป็น

คณะแพทยแ์รกของประเทศที่ได้รับรางวัลน้ี  โดยได้จัดส่งพันธกจิทุกด้านของทั้งคณะฯ ทั้งด้านการวิจัย ด้านบริหาร

จัดการผู้ป่วย และการจัดการด้านการศึกษา  คณะฯ จะได้มุ่งพัฒนาต่อไป เพ่ือปิดจุดอ่อนทั้งหลาย   

    อธิการบดี กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้  ได้มีการน าเอาเกณฑ์การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ Total 

Quality Award (TQA) มาใช้ทั้งมหาวิทยาลัย  ซึ่งปีที่ผ่าน สกอ.ได้มาประเมินมหาวิทยาลัยมหิดล และได้คะแนน 

๓๓๐ คะแนน  จึงมีนโยบายและได้ประกาศในที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดลว่า มหาวิทยาลัยจะขอ 

TQC ทั้งมหาวิทยาลัย  ซึ่งได้มีการลงนามไปเมื่อเดือนสงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   หากได้รางวัลนี้  จะเป็นมหาวิทยาลัยแรก

ที่ได้รับรางวัล  จึงขอการสนับสนุนจากสภามหาวิทยาลัย   

มติท่ีประชุม   รบัทราบ และร่วมแสดงความยินดี 
   

   ๘.๒        การประชุมสภามหาวิทยาลยัมหิดล ครั้งต่อไป   

   ประธาน  แจ้งว่า ก าหนดประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล คราวต่อไป คือ คร้ังที่ ๕๑๗  วันพุธ 

ที่ ๑๕ กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นพ.นท ี รักษ์พลเมือง 

ช้ัน ๕  อาคารส านักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

มติท่ีประชุม   รบัทราบ   
 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๕ น.  

 
 
 
 
 
 
 

(ศาสตราจารยค์ลินิก นพ.โชคชยั  เมธีไตรรตัน)์ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

 
 
 
 
 

(นางสาวมยุรี  แยม้ศรี) 

ผูจ้ดัท ารายงานการประชุม 

 
 
 

 
 

 (อาจารย ์ดร.อรลชัชา  ศิวรกัษ)์ 

ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 
 

  

 


